

คู่มืออธิษฐาน ประจำวัน

สำหรับการอธิษฐาน
ตามพระวจนะ

ดร.อัลลัน บราวน์



shepherds
GLOBAL CLASSROOM

สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 Shepherds Global Classroom
พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง

สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด ห้ามนำส่วนใดของหนังสือนี้ไปทำใหม่หรือถ่ายทอด
ในรูปแบบใดโดยวิธีใด—บนเครือข่าย, สิ่งพิมพ์, สำเนาเอกสาร, บันทึก หรือ
อื่นใด—โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Shepherds Global
Classroom(SGC) ทุกการซื้อหลักสูตรภาษาอังกฤษของ SGC ทำให้เรา
สามารถแปลและแจกจ่ายหลักสูตรนี้ไปยังผู้นำคริสเตียนทั่วโลกได้ ติดต่อ
SGC หรือบริจาคให้กับนิมิตที่เราใจนี้ได้ที่: www.shepherdsglobal.org

ถ้าไม่ได้ระบุอย่างอื่น ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงทุกตอนมาจากพระคริสตธรรม
คัมภีร์ฉบับมาตรฐาน

ออกแบบแนวคิด: แบรินดอน ฮิลลิกอส

ออกแบบปก: เซน มัวร์

สารบัญ

การอธิษฐานตามพระวจนะ	4
1. วันจันทร์	9
2. วันอังคาร	23
3. วันพุธ	37
4. วันพฤหัสบดี	49
5. วันศุกร์	61
6. วันเสาร์	75
7. วันอาทิตย์	87
ดัชนีพระวจนะ	99

การอธิษฐาน ตามพระวจนะ

คำอธิษฐานข้างล่างเรียงตามลำดับที่พระเยซูประทานแก่เราในคำอธิษฐานตามแบบของพระองค์ เป็นตัวอย่างของวิธีนำพระคำของพระเจ้าไปปรับใช้ในคำอธิษฐานส่วนตัว เพื่อให้พระวจนะเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้น จะใช้สรรพนามเป็นบุรุษที่หนึ่งเอกพจน์

ผมคิดว่าเราสามารถพูดได้ว่าไม่มีคำอธิษฐานใดที่สะท้อนถึงพระประสงค์ของพระเจ้าได้ถูกต้องไปกว่าการใช้ภาษาที่พระเจ้าเองประทานแก่เรา ไม่มีคำทูลขอใดที่แน่ใจว่าจะได้รับยิ่งกว่าสิ่งที่แสดงถึงพระสัญญาที่พระเจ้าจะทำให้สำเร็จ ไม่มีการทูลขอใดที่แน่ใจว่าจะได้รับคำตอบยิ่งกว่าสิ่งที่ขอตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ อยู่แล้ว “พระดำรัสของพระยาห์เวห์เป็นพระดำรัสบริสุทธิ ประดุจเงินที่หลอมให้บริสุทธิ์ในเตาไฟบนแผ่นดิน ถลุงถึงเจ็ดครั้ง” (สดุดี 12:6) เร็ยเรียนรู้ที่จะใช้พระคำของพระองค์ในคำอธิษฐานของคุณ อธิษฐานตามพระสัญญาและพระบัญชาในพระวจนะพระเจ้าทรงให้เราแน่ใจว่าเมื่อเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ทรงฟังเราและจะทรงตอบคำอธิษฐานอย่างนั้น (1 ยอห์น 5:14,15) ¹

การใช้คู่มืออธิษฐาน

การใช้คู่มืออธิษฐานเป็นประสบการณ์ใหม่ของคุณหรือไม่? ถ้า

1 แทรี่ แอล จอห์นสัน “การนำการอธิษฐานในที่ประชุม” วารสารศาสนศาสตร์เวสมินสเตอร์ 60:2 (Fall, 1998)

ใช่ คำแนะนำบางอย่างอาจใช้ได้ คู่มืออธิษฐานนี้จัดตามเจ็ดวันในสัปดาห์ แต่ละวันจัดแบ่งเป็นหกตอนใหญ่ (การนมัสการและยกย่อง การทูลขอ การวิงวอน การสารภาพ สงครามฝ่ายวิญญาณ และการสรรเสริญและขอบพระคุณ) พร้อมกับกำหนดย่อย (ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า, ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์, ชื่อเสียงของพระองค์, การครอบครองของพระองค์, การปกครองของพระองค์, ทรัพยากรของพระองค์สำหรับเรา, ความต้องการของเราสำหรับ การคืนดี, พระเจ้าทรงเป็น ที่กำบังของเรา, และความต้องการของเราที่จะ ชื่นชมยินดี)

การใช้เวลากับพระเจ้า

คุณอยากใช้เวลากับพระเจ้านานเท่าใด? ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใคร่ครวญและอธิษฐานหนึ่งนาทีก่อนแต่ละหัวข้อของหมวดย่อยทั้งหมด ก็จะเป็นเก้านาที สองนาทีก่อนแต่ละหัวข้อ ก็จะเป็นสิบแปดนาที สามนาทีก่อนแต่ละหัวข้อ ก็จะเป็นยี่สิบเจ็ดนาที ขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณมีที่จะใช้ได้ เป็นการง่ายที่จะใช้เวลาสิบห้าถึงสามสิบนาทีหรือมากกว่านั้น ที่สดชื่น เกิดประโยชน์ และพึงพอใจในการพุ่มพอกความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าในแต่ละวัน

การใช้เวลาในการอธิษฐานมาน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ เห็นได้ชัดว่า ยิ่งคุณเรียนรู้ที่จะพึงพอใจกับการอธิษฐานคุณจะต้องการใช้เวลามากขึ้นกับพระเจ้า สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดเมื่อใช้คู่มืออธิษฐานนี้คือเวลาอธิษฐานของผมมีความหมาย เพลิดเพลิน และตามพระวาทะมากกว่าเดิม ผมหวังว่าคุณจะมีประสบการณ์เช่นเดียวกัน จำไว้ว่า ผู้นำฝ่ายวิญญาณในอดีต เช่น มัทธีว เฮนรี และจอห์น เวสเลย์ ใช้มันทุกวัน

อย่ารีบอ่านคู่มืออธิษฐานไปอย่างผ่าน ๆ

คู่มืออธิษฐานนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีใช้พระวจนะเป็นแนวทางสำหรับการอธิษฐานของคุณ—สำหรับเวลาที่คุณพบกับพระเจ้า คิดถึงสิ่งที่พระวจนะสอนเกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับการรักและให้เอื้อภัยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเกี่ยวกับตัวเราเอง ใคร่ครวญพระสัญญา อย่าปล่อยให้เวลาอธิษฐานของคุณกลายเป็นกิจวัตร

อย่าพูดคำอธิษฐานเหล่านี้โดยที่ความคิดและจิตใจของคุณไม่มีส่วนร่วม ขอพระเจ้าช่วยคุณให้จดจ่อกับแต่ละคำด้วยความจริงใจ และจริงจัง ให้รู้สึกอิสระที่จะหยุดช่วงไหนก็ได้ในคำอธิษฐานและเพิ่มความคิดของคุณเอง เรียนรู้ที่จะระบายความในใจต่อพระเจ้า (สดุดี 62:8) ทำให้เป็นส่วนตัวให้เวลาอธิษฐานของคุณเป็นเวลาที่คุณจะถ่อมตัวลงและเข้าใกล้พระเจ้า (ยากอบ 4:6-8) ระลึกว่า ผู้นมัสการที่แท้จริง “นมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง; เพราะพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสการพระองค์” (ยอห์น 4:23) ทูลขอให้พระเจ้าช่วยคุณให้เรียนรู้วิธีที่จะเป็นผู้นมัสการที่แท้จริง

พัฒนาคู่มืออธิษฐานของคุณเอง

เมื่อคุณเรียนรู้วิธีใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเป็นแบบแผนการอธิษฐานของคุณ คุณอาจจะอยากพัฒนาคู่มืออธิษฐานของคุณเอง เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ผ่านไปแต่ละปี คุณจะพบข้อพระคัมภีร์ที่ประทับใจเป็นพิเศษ เอาข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นมาทำให้เป็นคำอธิษฐานและคำสรรเสริญแต่พระเจ้า

พุ่มพีความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า

มองเวลาอธิษฐานของคุณเป็นเครื่องมือในการพุ่มพีความสัมพันธ์ของคุณกับพระเจ้า ถ้าคุณใช้พระวจนะเป็นรูปแบบการอธิษฐานของคุณ คุณจะพบว่ามันจะเปลี่ยนทั้งการที่คุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อคุณอธิษฐาน และวิถีชีวิตของคุณเกี่ยวกับพระองค์ มีน้อยคนที่พัฒนาชีวิตอธิษฐานที่สม่ำเสมอและมีความหมายโดยปราศจากโครงสร้าง ให้ใช้คำอธิษฐานของพระเยซูเป็นโครงสร้าง

วันจันทร์

การนมัสการ/สรรเสริญ

**“พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย”- ความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้า**

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

ข้าพระองค์เข้ามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซู (เอเฟซัส 2:18)
ข้าพระองค์ยินดีที่พระองค์ทรงเชิญข้าพระองค์ให้มีส่วนร่วม
กับพระองค์และกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซู (1 ยอห์น 1:4),
และกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ฟิลิปปี 2:1)

พระองค์ทรงเชิญข้าพระองค์ให้เข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ
ด้วยความมั่นใจ เพื่อจะได้รับพระเมตตา และจะพบพระคุณที่จะ
ช่วยเราในยามต้องการ (ฮีบรู 4:16)

ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสงสาร
(สดุดี 103:13) “ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง
และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเข้า
ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก” (เพลงคร่ำครวญ 3:22-23)

พระวจนะถาม “ใครเล่าได้ขึ้นสวรรค์และลงมา? ใครรวบรวมลม
ไว้ในอุ้งมือของตน? ใครเอาเสื้อผ้าห่อหุ้มน้ำไว้? ใครสถาปนาที่สุด
ปลายแห่งแผ่นดินโลก? ผู้นั้นชื่ออะไร? และบุตรของผู้นั้นชื่ออะไร?
ท่านจะต้องรู้แน่” (สุภาพิต 30:4)

สรรเสริญพระองค์ พระบิดา ที่ได้รู้ว่าพระเยซูคือพระบุตรของ
พระองค์ และข้าพระองค์ยินดีที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์

ที่ว่า “ทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแต่พระบุตร เหมือนที่พวกเขาถวายพระเกียรติแต่พระบิดา” (ยอห์น 5:23)

พระเยซูเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสละเกียรติที่ทรงมีร่วมกับพระบิดาก่อนที่โลกถูกสร้างมา (ยอห์น 17:5), และสำหรับการเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของโลก (1 ยอห์น 4:14)

ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์มากจนยอมสละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาลบบาปของข้าพระองค์ และไม่ใช้แค่บาปของข้าพระองค์เท่านั้นแต่ของทั้งโลกด้วย (1 ยอห์น 2:2)

พระองค์ได้รับบาดเจ็บเพราะบาปของข้าพระองค์ พระองค์ทรงบอบช้ำเพราะความบาปผิดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงถูกโยยตีเพื่อให้ข้าพระองค์มีสันติสุขกับพระเจ้า โดยรอยแผลของพระองค์ จึงทำให้ข้าพระองค์ได้รับการเยียวยาฝ้ายวิญญาณ (อิสยาห์ 53:5)

ขอสรรเสริญพระองค์ พระเยซูเจ้า ที่ทรงลุกขึ้นจากอุโมงค์ มีชัยชนะเหนือความตายและนรก (วิวรณ์ 1:18) เพราะข้าพระองค์เข้าส่วนเป็นหนึ่งในเดียวกับพระองค์ ข้าพระองค์จึงตายต่อบาปและได้ฟื้นขึ้นมาดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเช่นกัน (โรม 6:4)

ขอนมัสการพระองค์ พระวิญญาณบริสุทธิ์

ขอทรงเติมข้าพระองค์ให้สดใหม่ด้วยการทรงสถิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ (เอเฟซัส 5:18)

พระองค์ทรงปลอบโยน (กิจการ 9:31), เสริมกำลัง (เอเฟซัส 3:16) และ นำ (โรม 8:14) แต่ทุกคนที่ปรารถนาจะทำให้พระเจ้าพอพระทัย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะรู้วิธีร่วมมือกับพระองค์

พระองค์ทรงทำให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาป ความชอบธรรมของพระเจ้า และการพิพากษาที่จะมาถึง (ยอห์น 16:8)

ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ยอมจำนนต่อการนำของพระองค์ในทุก
ด้านของชีวิต (กาลาเทีย 5:24)

ขอทรงชำระข้าพระองค์จากทุกสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคต่อการทำพระ
ราชกิจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์
ทำให้พระองค์เสียพระทัยในทางใดใด (เอเฟซัส 4:30)

“ผู้สถิตในสวรรค์”-ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

สวรรค์เป็นสถานที่ เป็นที่ที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าตั้ง
อยู่ แต่เราต้องไม่คิดว่าการสถิตของพระเจ้าจำกัดอยู่เพียง
สวรรค์ พระองค์สถิตอยู่ทุกแห่ง (“ทรงปรากฏอยู่ทุกที่”) -
สดุดี 139:7-12) อย่างไรก็ตาม มีคำกล่าวที่ว่าพระเจ้าสถิต
อยู่ในที่บางแห่งมากกว่าที่อื่น ความจริงที่ว่า พระเจ้าสถิต
ในสวรรค์มีความหมายว่าพระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดอยู่ใน
ทรัพยากรของโลก พระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดและทรง
มีทรัพยากรที่ไม่จำกัด นอกจากนี้ “สวรรค์” หมายถึง
ความสมบูรณ์และทำให้ผมระลึกได้ว่าพระเจ้าทรงเป็น
ความสมบูรณ์แบบของความเป็นพ่อ

พระบิดาในสวรรค์ ขอสรรเสริญพระองค์ที่ “ทรงสถาปนาบัลลังก์
ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ครอบ
ครองทุกสิ่งอยู่” (สดุดี 103:19)

พระองค์ทรงเป็น “พระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดิน
เบื้องล่าง ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:39;
ปฐมกาล 24:3)

“ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุด และโลกกับทุกสิ่งที่อยู่ในโลกเป็น
ของพระยาห์เวห์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:14) “ดูสิ ฟ้าสวรรค์และ

ฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้” (1 พงศ์กษัตริย์ 8:27)

“ขอพระองค์ทอดพระเนตรจากสถานประทับบริสุทธ์ของพระองค์ และขอทรงอวยพรแก่ประชากรของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์” (เฉลยธรรมบัญญัติ 26:15)

พระบิดา พระองค์ตรัสว่า “บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ ก็เป็นสุข พวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ” (สดุดี 119:2)

“ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ ขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์” (สดุดี 119:10-11)

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสวรรค์และกษัตริย์ในชีวิตข้าพระองค์

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระเกียรติคุณของพระเจ้า

ธรรมชาติของพระเจ้า (ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและกระทำ) นั้นบริสุทธ์ เมื่อเราอ้างตัวว่าเป็นคริสเตียน เราอ้างถึงความสัมพันธ์กับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธ์ เราต้องบริสุทธ์ในทัศนคติและการกระทำทั้งสิ้นของเรา (1เปโตร 1:15, 16) เรามีอิทธิพลต่อสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับพระองค์ พระเกียรติคุณของพระองค์อยู่ในมือของเรา

พระบิดา ทุกสิ่งที่ทรงเป็น และทุกสิ่งที่ทรงกระทำนั้นบริสุทธ์ ไม่มีพระอื่นใดเป็นเหมือนพระองค์ —“ทรงงามสง่าในความบริสุทธ์ และ

นำเกรงขามด้วยพระสิริและทรงทำการอัศจรรย์” (อพยพ 15:11)

พระองค์ทรงเป็น “องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรงดำรงอยู่ในรันดร์ ทรงพระนามว่าบรียูทธิ พระองค์ดำรงอยู่ในที่สูงและบรียูทธิ” (อิสยาห์ 57:15a)

พระองค์ทรงเลือกที่จะอยู่กับผู้สำนึกผิดและมีวิญญาณจิตที่ถ่อม เพื่อฟื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ที่ถ่อม และฟื้นฟูใจของผู้สำนึกผิด (อิสยาห์ 57:15b)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้สำนึกผิดและถ่อมใจ เพื่อการสถิตอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จะดำรงอยู่กับข้าพระองค์และฟื้นฟูใจข้าพระองค์

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ดำรงชีวิตอยู่วันหนึ่งในลักษณะที่จะไม่หันเหไปจากความบริสุทธิ์ของพระองค์ ชื่อเสียงของพระองค์ อยู่ในมือของข้าพระองค์ตั้งแต่เมื่อมาเป็นคริสเตียน ขออย่าให้ข้าพระองค์นำความเสื่อมเสียมาสู่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์โดยสิ่งใดที่ข้าพระองค์ทำหรือพูด (โรม 2:14)

ขอให้ผู้คนเห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์—ทัศนคติและการกระทำที่เป็นเหมือนพระคริสต์—ฉายออกมาจากชีวิตของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา “จงเป็นคนบริสุทธิ์ในทุกด้าน” (1 เปโตร 1:15)

การทูลขอ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครองของพระเจ้า

“พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง จงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์” (สดุดี 97:1)

“พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง ให้ชนชาติทั้งหลายตัวสั่น พระองค์ประทับเหนือเศรฐ์ ให้แผ่นดินสั่นสะเทือน” (สดุดี 99:1)

พระบิดา ขอนมัสการและสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงอำนาจสูงสุด! พระองค์ทรงครอบครองสูงสุดเหนือทุกชนชาติของโลก สำหรับพระองค์ “บรรดาประชาชาติก็เหมือนน้ำหยดหนึ่งจากถัง และถือว่าเป็นเหมือนฝุ่นบนตราฐ” (อิสยาห์ 40:15)

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่! ขอให้แผ่นดินของพระองค์แผ่ขยายออกไปเมื่อผู้คนมากมายมารู้จักพระองค์ในฐานะองค์เจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอด

ขอทรงอวยพร เสริมกำลังและหนุนใจ นักเทศน์ทุกคนที่รับใช้พระองค์ในพันธกิจต่าง ๆ ทั่วโลกนี้

พระองค์ตรัสว่า “เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด พวงนาเหลืองอร่ามและถึงเวลาเกี่ยวแล้ว” (ยอห์น 4:35) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำสิ่งที่จะนำคนอื่นมาหาพระองค์ ข้าพระองค์คืออธิษฐานที่คนมากขึ้นจะได้ยินการทรงเรียกของพระองค์และมาเป็นคนงานในการเก็บเกี่ยว (มัทธิว 9:38)

พระองค์ทรงสัญญาว่า “จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้ นั่นแก่เจ้า” (เยเรมีย์ 33:3)

“พระองค์เองจะทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายมิใช่หรือ? เพื่อประชากรของพระองค์จะได้ยินดีในพระองค์” (สดุดี 85:6)

ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อ...(ชื่อของคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับความรอด)...ให้ได้รับความรอด

พระบิดา ขอทรงนำพวกเขามาหาพระเยซู (ยอห์น 6:44) ขอ

ประทานใจที่สำนึกผิดแก่พวกเขา ขอทรงสร้างความหิวกระหายหาพระองค์ในพวกเขา

ข้าแต่พระเจ้า ตรานที่พวกเขาเรียงสำราญในบาป พวกเขาก็จะไม่รู้สึกถึงความต้องการพระองค์ ดังนั้นขอทรงทำให้ความเพลิดเพลิดในบาปกลายเป็นถ้ำรูลีในปากของพวกเขา กั้นพวกเขาไว้ในพระประสงค์และทางของพระองค์ (โฮเซยา 2:8, 9)

โปรดนำคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของพวกเขาเพื่อเขาจะได้รู้วิธีที่จะได้รับความรอด

ขอผูกมัดอำนาจแห่งความมืดที่จับกุมพวกเขาไปเป็นเชลย และเปิดตาของพวกเขาให้เห็นความต้องการพระองค์

ขอให้วันแห่งความรอดของพวกเขามาถึงในเร็ววัน

“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ พระองค์สำแดงพระทัยพระองค์ผ่านทางพระวจนะ

ขอทรงช่วยให้ความตั้งใจของข้าพระองค์ยอมทำตามพระทัยพระองค์ ถ้ามีสิ่งใดในชีวิตข้าพระองค์ที่ไม่เป็นที่พอพระทัย โปรดสำแดงแก่ข้าพระองค์และประทานความสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรก็ตามที่พระองค์ประสงค์จะให้เปลี่ยน

เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความซื่อตรงและทำสิ่งที่ถูกต้อง พระองค์ทรงกำหนดให้ข้าพระองค์พูดความจริงจากใจ (สดุดี 15:2)

ข้าพระองค์ต้องไม่พูดสิ่งที่จะทำให้คนอื่นเสื่อมเสียคุณลักษณะ หรืออหิทธิพล หรือพูดสิ่งเลวร้ายของเพื่อน ข้าพระองค์ต้องไม่กล่าวโทษเพื่อนบ้าน (สดุดี 15:3)

ขอทรงระวังถิ่นของข้าพระองค์เพื่อจะทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์พูด (สดุดี 141:3)

ข้าพระองค์ไม่ต้องการทำสิ่งใดที่ขัดแย้งกับพระทัยพระองค์ในวันนี้ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ เป็นไปตามพระทัยพระองค์

การวิงวอน

**“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” -
ทรัพย์สินของเร**

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่าถ้าข้าพระองค์แสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน—ถ้าข้าพระองค์ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต—พระองค์จะทรงจัดหาความต้องการฝ่ายวัตถุทุกอย่างให้ (มัทธิว 6:33)

พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว” (มัทธิว 6:34)

พระองค์ทรงห้ามข้าพระองค์ที่จะบ่น พึมพำ หรือร้องทุกข์ไม่ว่าเรื่องใด (1 โครินธ์ 10:10)

โปรดยกโทษข้าพระองค์ที่เคยบ่นว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของตัวเอง พระองค์ทรงดีต่อข้าพระองค์มากกว่าที่สมควรได้รับ

ถ้าข้าพระองค์ทุกข์ยากจากความล้มเหลวด้านการเงิน ขอทรงช่วย

ให้ข้าพระองค์ระลึกว่าพระเยซูไม่มีที่ที่จะวางศิระษะ (มัทธิว 8:20),
แต่ทรงจำรวยในความสัมพันธ์กับพระองค์

เมื่อข้าพระองค์อธิษฐานและอ่านพระคำพระองค์ ขอทรงให้ข้า
พระองค์จำรวยในความสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยเช่นกัน

ขอทรงยกโทษสำหรับความวิตกกังวล

พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใด ๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้า
ให้ทรงทราบทุกสิ่งที่คุณทำขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน
พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความ
เข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระ
เยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:6-7)

พระองค์ทรงสัญญาว่า “พระเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เป็นแก่
พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์”
(ฟิลิปปี 4:19)

ขอบพระคุณสำหรับพระพรทุกประการที่ประทานแก่ข้าพระองค์
มาในอดีต

ข้าพระองค์นำความต้องการในปัจจุบัน...(ระบุ)มายังพระองค์

**ขอทรงช่วยให้ระลึกถึงและขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่ทรง
กระทำมาแล้ว!**

ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อ...(คนที่ต้องการทั่วโลก)

อธิษฐานเพื่อคนที่มีตำแหน่งในท้องถิ่น จังหวัด และคณะผู้บริหาร
ประเทศ อธิษฐานที่พระองค์จะทรงนำพวกเขาด้วยหลักการของพระ
คำพระองค์ ขอทรงให้พวกเขาถวายเกียรติพระองค์และที่ความชอบ

ธรรมจะครอบครอง โปรดทำลายจุดประสงค์ของความชั่วร้ายและ
ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ ขอให้ “เราจะได้นำเนินชีวิตอย่าง
สงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่น่าเชื่อถือ” (1 ทิโมธี 2:2)

การสารภาพ/การคืนดี

**“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้า
พระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์” - การคืนดี**

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของ
ข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้า
พระองค์ และขอทอพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือ
ไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์” (สดุดี 139: 23-24)

พระองค์ “ประเสริฐและทรงให้อภัย อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุก
คนที่ร้องทูลพระองค์” (สดุดี 86:5)

ข้าพระองค์ยอมรับว่าถ้าข้าพระองค์ไม่ยกโทษคนอื่นที่ทำผิดต่อข้า
พระองค์ก็ไม่ได้ทำร้ายพวกเขา แต่ตัดตัวเองออกจากการยกโทษ
ของพระองค์ (มาระโก 11:26)

ขอบพระคุณสำหรับพระเมตตาและการยกโทษของพระองค์

เมื่อข้าพระองค์กลับใจใหม่อย่างแท้จริงและหันจากบาป พระองค์
ทรงปลดฉันไปจากข้าพระองค์ “เหมือนทิศตะวันออกไกลจาก
ทิศตะวันตก” (สดุดี 103:12) พระองค์ทรงเหวี่ยงบาปทั้งหลาย
ไว้ข้างหลังของพระองค์ (อิสยาห์ 38:17) ไม่จดจำมันอีกต่อไป
(เยเรมีย์ 31:34) พระองค์ทรงลบล้างฉันไปด้วยเห็นแก่พระองค์
เอง (อิสยาห์ 43:25), และทรงเหวี่ยงบาปทั้งสิ้นลงไปในที่ลึกของ
ทะเล (มีคาห์ 7:19)

สงครามฝ่ายวิญญาณ

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องของเรา

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอทรงพิทักษ์รักษาข้าพระองค์โดยพระนามพระองค์ เพราะพระองค์ประทานข้าพระองค์ให้พระเยซู (ยอห์น 17:11) ดังที่พระเยซูทรงอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่ทำตามอย่างโลภนี้ (โรม 12:2) ขอทรงโปรดระแวดระวังความปรารถนาและความประสงค์ของข้าพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชื่อสัตย์ จะทรงเสริมกำลังของท่าน และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้าย” (2 เธสะโลนิกา 3:3)

พระบิดาเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณในพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์ เราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครอบพิภพในยุคมีดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:10-12)

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ “รับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้” (เอเฟซัส 6:13)

พระองค์ตรัสว่า “จงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก” (เอเฟซัส 6:14a) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะสัตย์จริงในความสัมพันธ์ทุกอย่าง

พระองค์ตรัสว่า “เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก” (เอเฟซัส 6:14b) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะชอบธรรมและบริสุทธิ์ในทุกสิ่งที่กระทำ

พระองค์ตรัสว่าเท้าของข้าพระองค์จะต้องสวมด้วยข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข (เอเฟซัส 6:15) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ยืนหยัดในความจริงของพระองค์และค้นหาโอกาสที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูกับคนอื่น

พระองค์ตรัสว่า “จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16) เมื่อข้าพระองค์ถูกทดลองวันนี้ ขอทรงให้ความเชื่อของข้าพระองค์ยังคงอยู่ (ลูกา 22:32)

ข้าพระองค์ต้องสวมหมวกเหล็กแห่งความรอด (เอเฟซัส 6:17) ขอให้ความคิดทุกประการของข้าพระองค์จะถูกยึดกุมมาอยู่ในความเชื่อฟังของพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 10:5)

ข้าพระองค์ต้องเรียนรู้ที่จะใช้พระแสงของพระวิญญาณซึ่งก็คือพระคำของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:17) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เก็บพระคำพระองค์ไว้ในใจเพื่อจะไม่ทำบาปต่อพระองค์ (สดุดี 119:11)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย การสรรเสริญ

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี ชัยชนะ และความโอ้อวดระการเป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์

ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็น
จอมของสิ่งสารพัด” (1 พงศาวดาร 29:11)

ข้าพระองค์ถวายแด่พระองค์ “เครื่องบูชาของความชอบธรรม และ
วางใจในพระยาห์เวห์” (สดุดี 4:5)

พระองค์ตรัสว่า “ให้ทุกคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ยินดีให้พวกเขาร้อง
เพลงด้วยความยินดีเป็นนิตย์ และขอทรงป้องกันพวกเขาไว้ เพื่อ
คนที่รักพระนามของพระองค์จะปรีดาปรีโมทัยในพระองค์ ข้าแต่
พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม พระองค์ทรง
คุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโล่” (สดุดี 5:11-12)

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อฟังพระบัญชาเหล่านี้ในวันนี้

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

วันอังคาร

การนมัสการ/การยกย่อง

**“พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย”- ความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้า**

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

ขอนมัสการพระองค์เพราะทรงเป็น: “พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์
เป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณ พระองค์ก็รับข้า
ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคง และความสัตย์จริง”(อพยพ 34:6)

พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างสวรรค์และโลก (ปฐมกาล 1:1) ฟ้า
สวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์ และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระ
หัตถกิจของพระองค์ (สดุดี 19:1)

พระองค์ทรงพระปัญญาลึกล้ำ (ดาเนียล 2:20; โรม 11:33) พระองค์
ไม่เคยทำผิด (สดุดี 33:11) ความเข้าใจของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด
(สดุดี 147:5)

พระองค์ทรงเป็นความรัก (1 ยอห์น 4:8) พระองค์ไม่เคยทารุณ
โหดร้าย (สดุดี 119:68) พระองค์ทรงประสงค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต
ข้าพระองค์

ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่จำกัด (เยเรมีย์ 32:17) ไม่มีอะไรที่เป็น
ไปไม่ได้สำหรับพระองค์ (มัทธิว 19:26; ลูคา 1:37)

ข้าพระองค์ต้องการจะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความคิด สุดจิต

และสุดท้าย (มาระโก 12:30) ข้าพระองค์คืออธิษฐาน ขอทรงเพิ่มความสามา^๑รถที่จะรักพระองค์

วันหนึ่ง ข้าพระองค์จะยืนจำเเพาะพระองค์รับการพิพากษาสำหรับทุกสิ่งที่ได้พูดและกระทำ (มัทธิว 12:46, มัทธิว 16:27; 2 โครินธ์ 5:10)

ขอทรงประทานพลังแก่ข้าพระองค์ที่จะดำเนินชีวิตอย่างถ่อมใจจำเเพาะพระองค์ในวันนี้และแสดงออกถึงความยำเกรงที่พระองค์ประสงค์ (1 เปโตร 1:17)

พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าในเมื่อข้าพระองค์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรที่ไม่มีวันสิ้นคลอน ข้าพระองค์ต้องแสดงความกตัญญูโดยการรับใช้พระองค์ด้วยความเคารพและด้วยความยำเกรงพระเจ้า (ฮีบรู 12:28)

พระองค์ตรัสว่า “จงปรนนิบัติพระยาห์เวห์ด้วยความยำเกรง และจงเปรมปรีดิ์จนเนื้อเต้น” (สดุดี 2:11) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำเช่นนี้

ขอพระคุณพระองค์ พระเยซูเจ้าที่ทรงเป็น “มหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาและความซื่อสัตย์ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อลบล้างบาปของประชาชน” (ฮีบรู 2:17)

เพราะพระองค์ทรงทนทุกข์เมื่อถูกทดลอง พระองค์จึงทรงช่วยเมื่อข้าพระองค์ถูกทดลองได้ (ฮีบรู 2:18)

มหาปุโรหิตแห่งสวรรค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้จดจ่ออยู่กับพระองค์และได้รับกำลังที่ต้องการสำหรับวันนี้จากพระองค์ (ฮีบรู 12:2)

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “เพราะพระองค์เองทรงรู้จักโครงร่างของเรา พระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลี” (สดุดี 103:14)

พระองค์ทรงรู้จักข้าพระองค์อย่างลึกซึ้งและทรงเห็นใจในความอ่อนแอของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเผชิญกับปัญหาและการทดลองแบบเดียวกับที่ข้าพระองค์เผชิญอยู่วันนี้ พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าพระองค์สถิตกับข้าพระองค์เพื่อจะช่วยไม่ให้ข้าพระองค์ทำบาปโดยเจตนา (ฮีบรู 4:14-15)

ขอขอบคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ เป็นการหนุนใจที่รู้ว่าพระองค์ทรงอธิษฐานเพื่อข้าพระองค์ในวันนี้ (ฮีบรู 7:24-25)

ขอทรงให้ผู้คนที่ข้าพระองค์ติดต่อด้วยวันนี้ได้รู้ว่าข้าพระองค์รักพระองค์, พระเยซูเจ้า โดยการเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ (ยอห์น 14:31)

พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เปี่ยมสุข ขอขอบคุณที่สถิตกับข้าพระองค์ (โรม 8:11)

ขอประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจเพื่อพระคริสต์จะทรงมีสิทธิเต็มทีในชีวิตของข้าพระองค์ (เอเฟซัส 3:16-17)

ข้าพระองค์ยอมจำนนความคิด ทัศนคติ และการกระทำต่อ การควบคุมอย่างสิ้นเชิงของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณตลอดวันนี้ (กาลาเทีย 5:16)

ขอขอบคุณสำหรับการให้ข้าพระองค์หยั่งรากและตั้งมั่นในความรักของพระคริสต์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีประสบการณ์ที่จะรู้ถึง

ความสูง ความลึก ความยาวและความกว้างของความรักของพระคริสต์และการเปี่ยมล้นด้วยความบริบูรณ์ของพระเจ้า (เอเฟซัส 3:17, 19)

“ผู้สถิตในสวรรค์” - ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอร่วมกับผู้เปี่ยมสุดดีและป่าวร้องว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์” (สดุดี 118:28)

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์ผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงเหนือพระทั้งปวง” (สดุดี 97:9)

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและทรงเป็นเจ้านายสูงสุด (วิวรณ์ 17:14)

ข้าพระองค์ขอสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์และโดยพระคุณของพระองค์ จะภักดีและเชื่อฟังพระองค์อย่างสิ้นเชิง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระเกียรติคุณ ของพระเจ้า

พระบิดา พระองค์ตรัสว่า “ความยำเกรงพระยาห์เวห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา การรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความรอบรู้” (สุภาษิต 9:10)

พระองค์ทรงบริสุทธิ์ในทุกสิ่งที่ทรงกระทำ พระองค์ทรงชอบธรรมในพระมรรคาทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเมตตาในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ (สดุดี 145:17)

ใจของข้าพระองค์ยึดมั่นในพระองค์ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ (สดุดี 33:21)

พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์ในทัศนคติและการกระทำทั้งสี่ของข้าพระองค์ (1 เปโตร 1:15)

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ดำเนินชีวิตวันนี้ที่จะไม่หันเหไปจากความบริสุทธิ์ของพระองค์ พระเกียรติคุณของพระองค์อยู่ในมือของข้าพระองค์ตั้งแต่ที่ข้าพระองค์อ้างตนเป็นคริสเตียน ขออย่าให้ข้าพระองค์นำความเสื่อมเสียมาสู่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์โดยสิ่งที่ข้าพระองค์กระทำหรือพูด (โรม 2:14)

ขอให้ผู้คนเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ — ทัศนคติและการกระทำที่เป็นเหมือนพระเยซู — ฉายออกมาจากชีวิตข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา “จงเป็นคนบริสุทธิ์ในชีวิตทุกด้าน” (1 เปโตร 1:15)

การทูลขอ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครอง ของพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในเจ็ดประการ

1. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของพวกยิว—กษัตริย์แห่งเผ่าพันธุ์ (มัทธิว 2:2)
2. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล—กษัตริย์ประจำชาติ (ยอห์น 1:49)

3. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรม—กษัตริย์ฝ่ายวิญญาณ (เยเรมีย์ 23:5)
4. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งกาลเวลา—กษัตริย์นิรันดร์ (1 ทิโมธี 1:17)
5. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์—กษัตริย์ในสวรรค์ (ดาเนียล 4:37)
6. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งพระสิริ—กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ (สดุดี 24:10)
7. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย—กษัตริย์ผู้สูงสุด (วิวรณ์ 17:14)

พระองค์ทรงเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทรงมั่นคงนิรันดร์ และทรงพระเมตตาอย่างเสมอภาค พระองค์ทรงเป็นทางออกของการปลดปล่อยหนทางแห่งสันติภาพ เส้นทางแห่งความชอบธรรม ทางหลวงของความบริสุทธิ์ ละทางผ่านสู่พระสิริ¹

แผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินฝ่ายวิญญาณในหัวใจของชายและหญิงที่บังเกิดใหม่ ขอให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปเมื่อผู้คนมากขึ้นได้มารู้จักพระองค์ในฐานะองค์เจ้านายและพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

ขอทรงอวยพร เสริมกำลัง และหนุนใจมิชชันนารีทุกคนที่รับใช้พระองค์อยู่ทั่วโลก

พระองค์ตรัสว่า “เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด ฟุ่นนาเหลืองอร่ามและถึงเวลาเกี่ยวแล้ว” (ยอห์น 4:35) องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว

ขอทรงจัดหาและส่งคนงานออกไปเก็บเกี่ยวด้วยเถิด ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ตื่นตัวต่อโอกาสที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเกี่ยวกับพระเยซูกับผู้ที่ข้าพระองค์พบปะ

ข้าพระองค์คืออิสฐานเพื่อ...(ระบุชื่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอด)...
ที่จะได้รับความรอด

พระบิดา ขอทรงนำพวกเขามาถึงพระเยซู (ยอห์น 6:44) ขอทรงให้พวกเขากลับใจใหม่ ขอทรงสร้างความหิวกระหายหาพระองค์ในพวกเขา

ข้าแต่พระเจ้า ทรายที่พวกเขายังเรียงสำราญในบาป พวกเขาจะไม่รู้สึกถึงพระประสงค์ของพระองค์ ดังนั้น ขอทรงทำให้ความเพลาดพลินในบาปกลายเป็นถ้ำรูลีในปากของพวกเขา กั้นพวกเขาไว้ในพระประสงค์และทางของพระองค์ (โฮเซยา 2:6)

ขอโปรดนำคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตพวกเขาที่จะช่วยให้เขาใช้ชีวิตที่จะได้รับความรอด

ขอผูกมัดอำนาจแห่งความมืดที่จับกุมพวกเขาไปเป็นเชลย (มัทธิว 12:28-29) และเปิดตาของพวกเขาให้เห็นความต้องการพระองค์ (กิจการ 26:18)

ขอให้วันแห่งความรอดของพวกเขามาถึงในเร็ววัน

“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า

คำทูลขอนี้สอนเราให้เป็นทุกข์กับพระทัยพระเจ้าที่จะสำเร็จในชีวิตเรามากกว่าที่แผนการและความปรารถนาของเราจะสำเร็จ ถ้าความปรารถนาของเราไม่สอดคล้องกับพระทัยพระเจ้าเราควรทูลขอให้พระเจ้าเปลี่ยนความปรารถนาของเรา เราควรทำตามพระทัยพระองค์ดังที่ทูตสวรรค์ทำในสวรรค์—ด้วยความร้อนรนและยินดี เราต้องยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจแห่งพระวจนะของพระองค์

พระบิดาในสวรรค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีความปรารถนามากขึ้นที่จะทำตามพระทัยพระองค์มากกว่าความปรารถนาที่จะทำตามใจ แผนการ และความประสงค์ของตัวเอง

พระองค์ทรงเป็นช่างปั้น ข้าพระองค์เป็นดินเหนียว ข้าพระองค์เป็นผลงานของพระหัตถ์พระองค์ (อิสยาห์ 64:8) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะเป็นดินเหนียวที่ดี และขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์อยู่บนแป้นหมุนของช่างปั้นเมื่อพระองค์ทรงปั้นและปรับแต่งข้าพระองค์ให้เข้ารูป

การปั้นบางครั้งเจ็บปวด และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์อาจเจ็บปวด อย่างไรก็ตาม ข้าพระองค์ปรารถนาด้วยสุดใจที่จะเป็นภาชนะที่ทรงเกียรติ ชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และเหมาะที่เจ้านายจะใช้ได้ (2 ทิโมธี 2:20-22)

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์วางใจพระองค์และไม่หันกลับหรือหนีจากพระหัตถ์ของพระองค์ (ฮีบรู 10:38-39)

การวิงวอน

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” - ทรัพย์สินของเรา

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่าถ้าข้าพระองค์ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต พระองค์จะทรงจัดการกับความต้องการอื่น ๆ ทั้งหมดของข้าพระองค์ (มัทธิว 6:33)

พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พอกอยู่แล้ว” (มัทธิว 6:34)

พระองค์ทรงห้ามข้าพระองค์ที่จะบ่น พึมพำ หรือร้องทุกข์ไม่ว่าเรื่องใด (1 โครินธ์ 10:10)

โปรดยกโทษข้าพระองค์ที่บ่นว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าพระองค์

ถ้าคนปฏิบัติต่อข้าพระองค์อย่างไม่ยุติธรรม ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะมองเลยพวกเขาไปที่พระองค์ และรู้ว่าพระองค์ทรงยอมให้สิ่งนี้เข้ามาในชีวิตข้าพระองค์เพื่อให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้น (โรม 8:28,29)

ขอทรงยกโทษข้าพระองค์ที่กังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านวัตถุและด้านกายภาพ พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐาน และการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ” เมื่อข้าพระองค์ทำเช่นนี้แล้ว พระองค์ทรงสัญญา “สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครอบจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:6-7)

พระองค์ทรงสัญญาที่จะ “ประทานทุกสิ่งที่เป็นแก่พวกท่านจาก ทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

ขอบพระคุณพระองค์! ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้วางใจและอาศัย ในพระสัญญา

ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อ... (สิ่งที่คุณต้องการภายในน้ำพระทัย พระเจ้าสำหรับคุณ)

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ระลึกถึงและขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่ง ที่ทรงกระทำมาแล้ว!

อธิษฐานเพื่อ... (คนที่มีความต้องการทั่วโลก)

อธิษฐานเพื่อคนที่มีตำแหน่งในท้องถิ่น จังหวัด และคณะผู้บริหาร ประเทศ อธิษฐานที่พระองค์จะทรงนำพวกเขาด้วยหลักการของพระ คำพระองค์ ขอทรงให้พวกเขาถวายเกียรติพระองค์และที่ความชอบธรรมจะครอบครอง โปรดทำลายจุดประสงค์ของความชั่วร้ายและ ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ ขอให้ “เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่น่าพอใจ” (1 ทิโมธี 2:2)

การสารภาพ/การคืนดี

“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์”- การคืนดี

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นจิตใจข้าพระองค์ เพราะพระองค์ ตรัสว่า “จงมีใจกรุณาใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือน อย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:32)

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทรงนำข้าพระองค์มาถึงพระเยซู

(ยอห์น 6:44) ขอบพระคุณที่ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดและนำข้าพระองค์มาสู่ครอบครัวของพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงสร้างใจบริสุทธิ์ภายในข้าพระองค์ (สดุดี 51:10)

ขอบพระคุณที่ทรงยกโทษความชั่ว การล่วงละเมิด และบาป (อพยพ 34:7)

มีใครไหมที่ข้าพระองค์ต้องไปขอโทษที่ข้าพระองค์ไม่ได้เมตตาหรือเห็นอกเห็นใจ หรือให้อภัยอย่างที่คุณทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำต่อเขา?

พระบิดา ขอบอย่าให้ข้าพระองค์ขุ่นเคืองการตีสอนของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่พระองค์ทรงตีสอนก็เป็นสุข คือผู้ที่พระองค์ทรงสอนจากธรรมเนียมปฏิบัติของพระองค์” (สดุดี 94:12)

ขอให้ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะพูดอย่างดาวิดผู้เขียนสดุดีว่า “ดีแล้วที่ข้าพระองค์ทุกข์ยาก เพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู้กฎเกณฑ์ของพระองค์” (สดุดี 119:71)

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ทราบว่าการพิพากษาของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าคุณความซื่อสัตย์ พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์ยาก” (สดุดี 119:75)

พระบิดา พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ได้รับและรักษามโนธรรมที่ดีไว้ เปาโลกล่าวว่า “เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงอุตสาห์ประพฤติตามมโนธรรมที่ดีเสมอ ไม่ให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์” (กิจการ 24:16)

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์รักษามโนธรรมที่ดีไว้ในวันนี้ มโนธรรมที่ดีทำให้มีความมั่นใจต่อพระเจ้า (1 ยอห์น 3:21)

พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ให้ “เข้าไปใกล้ด้วยใจจริง ด้วยความไว้วางใจเต็มที่ มีใจที่ได้รับการประพรมให้พ้นจากมโนธรรมที่ไม่ดี และมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำสะอาด” (ฮีบรู 10:22)

สงครามฝ่ายวิญญาณ

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องของเรา

พระบิดา พระเยซูเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยข้าพระองค์ให้เป็นอิสระจากความเห็นแก่ตัว ความหลงใหล การบีบบังคับ หรือสิ่งอื่นใดที่ขัดขวางข้าพระองค์จากการเป็นเหมือนพระคริสต์

ขอทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์โดยพระคุณพระองค์ให้เป็นคนที่พระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์มาให้เป็นอย่างนั้น

ในพระนามพระเยซู ข้าพระองค์ทูลขอให้พระองค์ทรงทำงานในชีวิตข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เป็นอิสระจากทุกสิ่งที่จะขัดขวางน้ำพระทัยพระองค์สำหรับชีวิตข้าพระองค์

พระบิดา ขอประทานแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ เพื่อข้าพระองค์จะเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณในพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอำนาจอันทรงพลังของพระองค์” (เอเฟซัส 6:10)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย การสรรเสริญ

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็น “พระเจ้า
เนื่องนิത്യ เป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (อิสยาห์ 40:28)

“พระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย (อิสยาห์ 40:28)
พระองค์จะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา” (สดุดี 121:4)

ความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะหยั่งรู้ได้ พระองค์ประทานกำลัง
แก่คนอ่อนเปลี้ย และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมาก”
(อิสยาห์ 40:29)

“เราทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เราจะบินขึ้น
ด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เราจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เราจะเดินและไม่
เหน็ดเหนื่อย” (อิสยาห์ 40:31)

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

วันพุธ

การนมัสการ/การยกย่อง

“พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย” - ความสัมพันธ์ ของเรากับพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

ขอนมัสการพระองค์ผู้ทรงแสนดี “ความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อพวกเรานั้นใหญ่ยิ่งนัก และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์” (สดุดี 117:2)

ข้าพระองค์ขอร่วมกับผู้เขียนสดุดีผู้ประกาศว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์อยู่! พระศิลาของข้าพระองค์เป็นที่ควรสรรเสริญ! พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่ยกย่อง” (สดุดี 18:46)

“ตั้งแต่วันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก พระนามของพระยาห์เวห์จะเป็นที่สรรเสริญ” (สดุดี 113:3)

“ข้าพเจ้าจะถวายสักการแด่พระยาห์เวห์ตลอดไป คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเสมอ” (สดุดี 34:1)

พระองค์ทรงได้รับเกียรติเมื่อข้าพระองค์เกิดผลมาก (ยอห์น 15:8)

ขอประทานความปรารถนาและฤทธิ์เดช (พระคุณพระองค์) แก่ข้าพระองค์ที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ในชีวิตข้าพระองค์ในวันนี้

ขอนมัสการพระองค์ พระเยซูในความเป็นพระองค์และ

ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่ทรงกระทำเพื่อข้าพระองค์ในแต่ละวัน

ข้าพระองค์ร่วมกับเหล่าทูตสวรรค์และหัวหน้าทูตสวรรค์ป่าวร้องว่า: “พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์แล้วนั้นทรงสมควรได้รับฤทธานุภาพ ตรีพยมบัติ พระปัญญา พระกำลัง พระเกียรติ พระสิริ และคำสดุดี” (วิวรณ์ 5:12)

“พระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์ และเพื่อที่ว่าทุกสิ่งจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา” (ฟีลิปปี 2:9-11)

ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงยกโทษความบาปของข้าพระองค์ไปโลกกล่าวว่า “เพราะฉะนั้น เมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา: โดยทางพระองค์เราจึงเข้ามาอยู่ในร่มพระคุณนี้ และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระเจ้า ยิ่งกว่านั้น เราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความทรหดอดทน และความทรหดอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้ และการที่เป็นเช่นนั้นทำให้มีความหวัง และความหวังจะไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” (โรม 5:1-5)

ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ “ดำเนินชีวิตอย่างสมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะเป็นที่ขอบพระทัยของพระองค์ทุกประการ คือ

ให้ท่านเกิดผลในการดีทุกอย่าง และเจริญขึ้นในความรู้อันถึงเรื่องพระเจ้า” (โคโลสี 1:10)

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ประเสริฐ ขอทรงนำข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เรียนรู้วิธีอธิษฐานในพระวิญญาณ (ยูดา 1:20)

ข้าพระองค์ปรารถนาและตั้งใจติดตามการกระตุ้นและการนำของพระองค์ในวันนี้

ขอประทานเหตุที่ได้ยินสิ่งที่พระองค์ประสงค์จะตรัสกับข้าพระองค์

ขอทรงเปิดหูและตาฝ่ายวิญญาณของข้าพระองค์ และขออย่าให้ข้าพระองค์ตื้อตึงหรือหันกลับจากการทำตามพระทัยพระองค์ (อิสยาห์ 50:4, 5; เอเฟซัส 1:18)

“ผู้สถิตในสวรรค์” - ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

“พระยาห์เวห์สถิตในพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ พระที่นั่งของพระยาห์เวห์อยู่บนฟ้าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและทดสอบมนุษย์ทั้งหลาย” (สดุดี 11:4)

“เมื่อข้าพระองค์มองดูฟ้าสวรรค์อันเป็นฝั่พระหัตถ์ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้, ข้าพระองค์ถามร่วมกับผู้เขียนสดุดี “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่า ที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขา? และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ที่พระองค์ทรงห่วงใยเขา?” (สดุดี 8:3, 4)

พระองค์ทรงสร้างดวงดาวทุกดวงและทรงตั้งชื่อให้แก่ดวงดาว (อิสยาห์ 40:26)

แม้ว่าพระองค์จะทรงทำทั้งหมดนี้ พระองค์ก็ยังทรงแสวงหาความ

สนิทสนมกับข้าพระองค์และประทานศักดิ์ศรีและจุดหมายทางพระเยซูคริสต์แก่ข้าพระองค์

ขอขอบพระคุณและนมัสการพระองค์สำหรับอำนาจอธิปไตยและความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

**“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระ
เกียรติคุณ ของพระเจ้า**

พระองค์ตรัสว่า “จงยกย่องพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา จงนมัสการที่แท่นรองพระบาทของพระองค์ พระองค์บริสุทธิ์” (สดุดี 99:5)

พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รู้วิธีที่จะยกย่องพระองค์ในชีวิตในที่ศนคต และในถ้อยคำของข้าพระองค์

พระองค์ทรงบัญชา, “จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แต่พระยาห์เวห์ จงนมัสการพระยาห์เวห์ผู้ทรงดงามในความบริสุทธิ์” (สดุดี 29:2)

ความบริสุทธิ์ของพระองค์ดงาม (2 พงศาวดาร 20:21) ขออย่าให้มีสิ่งใดในชีวิตข้าพระองค์หลงห่างไปจากความบริสุทธิ์ของพระองค์ในวันนี้

การทูลขอ

**“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครอง ของ
พระเจ้า**

ขอให้ข้าพระองค์ระลึกว่าแผ่นดินของพระองค์ไม่ได้เป็นของโลกนี้ (ยอห์น 18:36)

พระองค์ตรัสว่า “แผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญูณบริสุทธิ” (โรม 14:17)

แผ่นดินของพระองค์ในปัจจุบันนี้อยู่ในใจของชายและหญิงที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญูณ

ในฐานะภักดิ์ของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์สามารถยอมเชื่อฟังสิทธิอำนาจของพระองค์อย่างเต็มใจ

ขอให้การครอบครองของพระองค์ปรากฏในชีวิตข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ดำเนินชีวิตประจำวันภายใต้การปกครองของพระองค์

ข้าพระองค์ขอสัญญาที่จะจงรักภักดีต่อพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตข้าพระองค์ ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวข้าพระองค์ และชีวิตของบรรดาเพื่อนฝูงของข้าพระองค์

ขอให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปเมื่อผู้คนมากขึ้นได้มารู้จักพระองค์ในฐานะองค์เจ้านายและพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

ขอทรงอวยพร เสริมกำลัง และหนุนใจ คริสเตียนทุกคนที่ทำงานในงานทางโลกที่พวกเขาจะเป็นพยานที่ส่องสว่างความรักและสันติสุขของพระเจ้า

พระองค์ตรัสว่า “เงยหน้าขึ้นดูนาเถิด พุงนาเหลืองอร่ามและถึงเวลาเกี่ยวแล้ว” (ยอห์น 4:35) ข้าพระองค์อธิษฐาน ขอทรงเรียกคนงานมากขึ้นสำหรับพุงนาและให้พวกเขาเกิดผลใการรับใช้

ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อ... (ชื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับความรอด)... ที่จะได้รับความรอด

พระบิดา ขอทรงนำพวกเขามาถึงพระเยซู (ยอห์น 6:44) ขอประทานใจแห่งการกลับใจใหม่แก่พวกเขา ขอทรงสร้างความวิหิงระหายหาพระองค์ในพวกเขา

ขอผูกมัดอำนาจแห่งความมืดที่จับกุมพวกเขาไปเป็นเชลย (2 ทิโมธี 2:26) และเปิดตาของพวกเขาให้เห็นความต้องการพระองค์ (2 โครินธ์ 4:4)

ขอให้วันแห่งความรอดของพวกเขามาถึงในเร็ววัน

“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า

พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้ข้าพระองค์ “เต็มเปี่ยมด้วยความรู้เรื่องพระประสงค์ของพระองค์ โดยสรรพปัญญาและความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ” (โคโลสี 1:9)

เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ข้าพระองค์ “จะมั่นคงเป็นผู้ใหญ่ และบริบูรณ์ในพระประสงค์ของพระเจ้าทั้งหมด” (โคโลสี 4:12)

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปบนวิถีราบ เนื่องจากศัตรูของข้าพระองค์” (สดุดี 27:11)

ระลึกถึง: เหตุผลประการหนึ่งที่พระเยซูทรงสอนเราให้อธิษฐานเช่นนี้ใช้เวลา 1/3 ของเวลาอธิษฐานของเรากับพระนาม แผ่นดิน และพระประสงค์ของพระองค์เพื่อให้เราหลุดจากความหมกมุ่นในตัวเอง (ปัญหาและความต้องการของเรา)

การวิงวอน

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” - ทรัพยากรของเรา

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่าถ้าข้าพระองค์แสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน—ถ้าข้าพระองค์ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต—พระองค์จะทรงตอบสนองความต้องการด้านวัตถุทั้งหมดของข้าพระองค์ (มัทธิว 6:33)

พระองค์ตรัสว่า อย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้ เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว (มัทธิว 6:34)

พระองค์ทรงห้ามข้าพระองค์ที่จะบ่น พึมพำ หรือร้องทุกข์ไม่ว่าเรื่องใด (1 โครินธ์ 10:10) แทนการบ่น ข้าพระองค์ต้องนำปัญหาทุกอย่างมายังพระองค์ในการอธิษฐาน

พระองค์ตรัสว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่ นำความห่วงกังวลทุกสิ่งของข้าพระองค์มายังพระองค์ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของข้าพระองค์ไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:6, 7)

ขอโปรดยกโทษข้าพระองค์สำหรับการบ่น หรือการร้องทุกข์เกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงดีต่อข้าพระองค์มากกว่าที่ข้าพระองค์สมควรได้รับ

ข้าพระองค์ทูลเสนอความต้องการในปัจจุบันของข้าพระองค์...
(ระบุถึงสิ่งเหล่านั้น)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ระลึกถึงและขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่ง¹ที่ทรงกระทำมาแล้ว!

ข้าพระองค์คืออธิษฐานเผื่อ... (คนอื่นๆ ที่มีความต้องการทั่วโลก)

ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ดำรงตำแหน่งในท้องถิ่น จังหวัด และคณะผู้บริหารประเทศ อธิษฐานที่พวกเขาจะได้รับ ความรอดและมาถึงความรู้เรื่องความจริง อธิษฐานที่พระองค์จะ ทรงนำทางพวกเขาโดยหลักการของพระคำพระองค์ ขอให้พวกเขา จะถวายเกียรติพระองค์และความชอบธรรมจะครอบครองอยู่ ขอ โปรดทำลายจุดประสงค์ของความชั่วร้ายและขอให้พระประสงค์ ของพระองค์สำเร็จ ขอให้ “เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติ ในทางพระเจ้า และเป็นที่น่าเชื่อถือ” (1 ทิโมธี 2:2)

การสารภาพ/การคืนดี

“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้า พระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์” - การคืนดี

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์ และขอทอดพระเนตร ว่ามีทางชั่วใด ๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ (สดุดี 139:23-24)

“พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และความมืดในพระองค์ไม่มีเลย” (1 ยอห์น 1:5) พระองค์ตรัสว่าถ้าเราจะว่า เรามีสามัคคีธรรมกับ พระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืด (ทำสิ่งที่บาป) เราก็โกหก และไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริง แต่ถ้าเราเดินอยู่ในความ สว่าง (ทำสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าพอพระทัย) เหมือนอย่างที่พระองค์ (พระเจ้า) สถิตในความสว่าง เราก็มีสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชำระ เราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:6, 7)

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ดำเนินในความสว่างทั้งสิ้นที่ประทานแก่ข้าพระองค์ ขอประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์ที่จะทำตามพระทัยพระองค์ด้วยความร่าเริง ยินดี

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพถึงความต้องการที่จะมีความปรารถนา ความกล้าหาญ และประสิทธิภาพมากขึ้นในการเป็นพยานส่วนตัว และการนำวิญญาน

ขอบพระคุณพระบิดา ที่พระองค์ “ประเสริฐและทรงให้อภัย อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์” (สดุดี 86:5)

ขอบพระคุณที่ทรงให้อภัยความบาปของข้าพระองค์

สงครามฝ่ายวิญญาน

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องของเรา

พระองค์ทรงบัญชา “จงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตัณหา [ความปรารถนาอันแรงกล้า] ของเนื้อหนัง” (โรม 13:14)

ขอประทานพระคุณเพื่อระวังชีวิตด้านที่ข้าพระองค์อ่อนแอและมีแนวโน้มที่จะทำให้พระองค์เสียพระทัย

พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และใน

อาณาจักรอันทรงพลังของพระองค์ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนัง และเลือด[มนุษย์] แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครอบพิภพในยุคนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:10-12)

พระองค์ตรัสว่า “จงยืนหยัดไว้ เอาความจริงคาดเอา” (เอเฟซัส 6:14a) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้จิตใจเต็มทีในความสัมพันธ์ทุกอย่างในวันนี้

พระองค์ตรัสว่า “เอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอก” (เอเฟซัส 6:14b) ขอทรงป้องกันใจข้าพระองค์และช่วยข้าพระองค์ให้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ในทุกสิ่งที่กระทำ

พระองค์ตรัสว่าให้เอาพระกิตติคุณแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า (เอเฟซัส 6:15) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ยืนหยัดในความจริงของพระองค์และค้นพบเมื่อพระองค์มีพระประสงค์ให้แบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูกับคนอื่น (ลูกา 22:32)

พระองค์ตรัสว่า “จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16) เมื่อข้าพระองค์ถูกทดลองในวันนี้ ขออย่าให้ขาดความเชื่อ

ข้าพระองค์ต้องสวมหมวกเหล็กแห่งความรอด (เอเฟซัส 6:17a) ขอให้ความคิดทุกอย่างของข้าพระองค์ถูกยึดกุมมาถึงความเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ (2 โครินธ์ 10:5)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เรียนรู้วิธีใช้พระแสงของพระวิญญาณซึ่งคือพระคำพระเจ้า(เอเฟซัส 6:17b)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของ พระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย การสรรเสริญ

แต่พระองค์ ข้าพระองค์ “ถวายเครื่องบูชาของความชอบธรรม และวางใจในพระยาห์เวห์”(สดุดี 4:5)

พระองค์ตรัสว่า “ให้ทุกคนที่วางใจในพระองค์ยินดีให้พวกเขาร้องเพลงด้วยความยินดีเป็นนิตย์ เพราะพระองค์ทรงป้องกันพวกเขาไว้” (สดุดี 5:11)

พระบิดา ข้าพระองค์เลือกที่จะสุขสบายและชื่นชมยินดีในพระองค์

“และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใด เราก็รู้ว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:13, 14)

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

วันพฤหัสบดี

การนมัสการ/การยกย่อง

“พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย” - ความสัมพันธ์ ของเรากับพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

“ข้าพระองค์จะยกย่องพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ ข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์” เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับคำสรรเสริญทั้งสิ้นของข้าพระองค์ (สดุดี 9:1)

“ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทย์ในพระองค์: ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์” (สดุดี 9:2)

พระองค์ตรัสว่า “ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์มีได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์” (สดุดี 9:10)

พระบิดา ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์รู้จักพระนาม(พระลักษณะ) ของพระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ด้วยความยินดี

ในเมื่อข้าพระองค์อ้างสิทธิ์ว่าพระองค์เป็นพระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ถวายเกียรติพระองค์ในวันนี้ ในความคิด คำพูด และการกระทำ

พระองค์ตรัสว่าความยำเกรงพระยาห์เวห์คือการนำท่าทีต่อความชั่วร้ายของพระองค์มาใช้ ข้าพระองค์ต้องเกลียดชังความ

เยอหียิง ความจงหอง พฤติกรรมชั่วร้าย และวาจาตลบตะแลง (สุภามิต 8:13) ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทำสิ่งนี้

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อฟังพระองค์โดยดำเนินชีวิตด้วยความยำเกรงพระยาห์เวห์ตลอดเวลา (สุภามิต 23:17)

พระบิดาเจ้า ขอให้ความงามของพระเยซูเปล่งประกายจากชีวิตข้าพระองค์ในวันนี้เพื่อคนที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์จะเห็นการดีของข้าพระองค์และถวายเกียรติแด่พระองค์ (มัทธิว 5:16)

ขออวยยิ้มเห็นชอบจากพระองค์ปรากฏบนชีวิตข้าพระองค์

ขอประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์ที่จะเมตตาผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์ (ลูกา 6:36)

พระบิดา ขอบพระคุณที่พระบุตรของพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อข้าพระองค์จะได้เป็นอิสระจากบาปและจิตใจให้ขมโหดที่มีตนเองเป็นศูนย์กลาง

“ขออย่าให้ข้าพระองค์อวดอะไรนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกได้ตายจากข้าพระองค์ และข้าพระองค์ก็ได้ตายจากโลก” (กาลาเทีย 6:14)

พระเยซูเจ้า ข้าพระองค์ได้ตายต่อบาปโดยสัมพันธ์ภาพกับพระองค์ (โรม 6:2) พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากบาปแล้ว (โรม 6:7)

ขอทรงให้ข้าพระองค์ระลึกว่าตัวเก่าก่อนที่พระองค์จะทรงช่วยให้รอด—เห็นแก่ตัวและบาป—ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วทันทีที่ข้าพระองค์บังเกิดใหม่ (โรม 6:6a)

พระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตข้าพระองค์คือการควบคุมของบาปเหนือร่างกายข้าพระองค์จะถูกทำลาย และตั้งแต่นั้น ข้าพระองค์จะไม่รับใช้บาปอีกต่อไป (โรม 6:6b)

พระองค์ทรงบัญชาให้ข้าพระองค์ฝึกฝนความเชื่อและ “ถือว่าท่านได้ตายต่อบาป และมีชีวิตสนิทกับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์” (โรม 6:11)

ข้าพระองค์ต้องไม่ให้บาปครอบงำร่างกายโดยเชื่อฟังตัณหาของกายนั้น (โรม 6:12)

ข้าพระองค์ต้องถวายอวัยวะของร่างกายเป็นเครื่องใช้ของความชอบธรรมแต่พระเจ้า (โรม 6:13)

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาเหล่านี้และดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชของพระคริสต์ในวันนี้

ขอบพระคุณพระบิดาสำหรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูตรัสว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระสัญญาของพระบิดา (ลูกา 24:49)

พระวิญญาณประเสริฐ ขอทรงเติมข้าพระองค์ในวันนี้ ด้วยการสถิตอันบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 5:18) ขอทรงสอนข้าพระองค์ให้ยอมเชื่อฟังต่อการควบคุมของพระองค์เหนือชีวิตทุกด้านของข้าพระองค์

ขอทรงชำระข้าพระองค์จากทุกสิ่งที่มีอาจเป็นอุปสรรคต่อพระราชกิจของพระองค์ในชีวิตข้าพระองค์ (2 โครินธ์ 7:1)

ขออย่าให้ข้าพระองค์ทำให้พระองค์เสียพระทัยไม่ว่าจะด้วยวิธีใด (เอเฟซัส 4:30)

“ผู้สถิตในสวรรค์” - ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ปรารถนาจิตใจที่ในความเป็นกษัตริย์ผู้
มีอำนาจสูงสุด พระองค์ทรงเลือกที่จะรักข้าพระองค์ (ยอห์น 3:16)

ความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์นั้นไม่มีเงื่อนไข เกิดขึ้น
เอง และให้มาเปล่า ๆ เป็นสิ่งที่ไม่สมควรได้รับ วัตถุประสงค์ และไม่มี
วันสิ้นสุด

พระองค์ไม่ได้ทรงรักข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์น่ารัก สวยงาม
หรือเฉลียวฉลาด ในความบาป ข้าพระองค์ไม่น่ารัก น่ารังเกียจ
และโง่เขลา

พระองค์ทรงรักข้าพระองค์ เพราะทรงเลือกที่จะรัก (เอเฟซัส 2:4-5)

ในความรักของพระองค์ พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะให้ความบาปยัง
คงอยู่ในชีวิตข้าพระองค์

พระองค์ทรงกระทำการอย่างแข็งขันที่จะทำให้ข้าพระองค์เป็นไปตาม
“พระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์” (โรม 8:28-29)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มองดูพระรัศมีของพระเยซูองค์พระผู้
เป็นเจ้า แล้วได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของ
พระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป โดยพระวิญญูญาณของ
พระองค์ (2 โครินธ์ 3:18)

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระ เกียรติคุณของพระเจ้า

พระบิดา ข้าพระองค์ทำให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสัก
การะโดยการปกป้องพระเกียรติคุณของพระองค์ เพราะทรงเป็น
พระเจ้าผู้บริสุทธิ์

“บริสุทธิ บริสุทธิ บริสุทธิ พระยาห์เวห์จอมทัพ แผ่นดินโลกทั้งสิ้น
เต็มด้วยพระสิริของพระองค์” (อิสยาห์ 6:3)

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิของพระองค์ให้
ใจของบรรดาผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ยินดี” (สดุดี 105:3)

“พระยาห์เวห์ทรงเป็นโล่ของข้าพระองค์ องค์บริสุทธิแห่งอิสราเอล
ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์” (สดุดี 89:18)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ดังที่บทเพลงกล่าวไว้

“ใช้เวลาทำตัวให้บริสุทธิ เมื่อโลกรีบเร่งไป
ใช้เวลามากมายในที่ลึกลับกับพระเยซูเท่านั้น
โดยการมองที่พระเยซู จะเป็นเหมือนพระองค์
เพื่อน ๆ จะเห็นการกระทำที่เป็นเหมือนพระองค์

“ใช้เวลาทำตัวให้บริสุทธิ ให้พระองค์เป็นผู้นำทาง
และไม่นำหน้าพระองค์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
ยังคงติดตามพระองค์ในความยินดีหรือเสียใจ
และมองที่พระเยซู วางใจในพระคำพระองค์”²

การทูลขอ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครอง ของพระเจ้า

พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงส่งข้าพระองค์ทั้งหลายออกไปรับใช้ใน
แผ่นดินของพระองค์ไม่ใช่เป็นเจ้านาย แต่เป็นผู้รับใช้ (1 เปโตร 5:3)
พระองค์ทรงวางแบบอย่างของการเป็นผู้รับใช้ (ฟิลิปปี 2:6, 7)

พระองค์เสด็จมาเพื่อเสาะหาและช่วยผู้หลงหายให้รอด (ลูกา 19:10) พระองค์ไม่ได้แสวงหาพระประสงค์ของพระองค์เอง (ยอห์น 6:38), สิ่งทีพอพระทัยพระองค์ (โรม 15:3), หรือพระราชกิจของพระองค์เอง

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รับเอาพระทัยพระคริสต์เพื่อจะได้มีความชื่นชมยินดีในการรับใช้พระองค์และผู้อื่นมากกว่าในการแสวงหาความพอใจ ความเป็นเจ้าของ อำนาจ การปฏิบัติ หรือ ชื่อเสียงของตัวเอง (ฟิลิปปี 2:5)

แผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินฝ่ายวิญญาณในใจของชายและหญิงที่บังเกิดใหม่ ขอให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปเมื่อผู้คนมากยิ่งขึ้นมารู้จักพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา ขอทรงส่งคนงานออกไปนำผู้ที่ยังไม่ได้รับความรอดกลับมาคืนดีกับพระองค์

ขอทรงอวยพร เสริมกำลัง และหนุนใจศิษยาภิบาลคริสตจักรท้องถิ่นทั้งหลายที่พวกเขาจะสอนพระคำของพระองค์อย่างเที่ยงตรง เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระพิโรธต่อความชั่วร้ายเท่าเทียมกับพระเจ้าแห่งการให้อภัยต่อคนเหล่านั้นที่สารภาพและละทิ้งบาป

พระองค์ตรัสว่า “จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้แน่แท้เจ้า” (เยเรมีย์ 33:3)

ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อ... (ชื่อของคนที่ยังไม่ได้รับความรอด)... ให้ได้รับความรอด

พระบิดา ขอทรงนำพวกเขามาถึงพระเยซู (ยอห์น 6:44) ขอประทานการกลับใจใหม่แก่พวกเขา ขอทรงสร้างความหิวกระหายหาพระองค์ภายในพวกเขา

ขอทรงผูกมัดอำนาจแห่งความมืดที่ยึดจับพวกเขาไว้และเปิดตา
ของพวกเขาให้เห็นถึงความต้องการพระองค์

ขอให้วันแห่งความรอดของพวกเขามาถึงในเร็วๆ นี้

**“ขอให้เป็นไปได้ตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า**

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ปรับเข้ากับสิ่ง
ที่พระวิญญูณบริสุทธ์ที่ประสงค์จะทำหรือกำลังทำอยู่ในครอบครัว
คริสตจักร ชุมชน ประเทศชาติของข้าพระองค์และในโลกนี้

ขอทรงระวังและชี้ทางสำหรับความปรารถนาและความฝันของข้า
พระองค์ เพราะพระองค์ทรงเตือนข้าพระองค์ไม่ว่าคนจะเห็นมาก
น้อยเพียงใด เขาจะไม่มีวันพึงพอใจไม่ว่าคนจะได้ยินมากน้อยเพียง
ใด เขาก็ไม่พอใจ (ปัญญาจารย์ 1:8) สิ่งของของโลกนี้จะไม่มีความหมาย
ถ้าข้าพระองค์อึดใจ พระองค์และการสถิตอยู่ของพระองค์เท่านั้นที่
จะทำเช่นนั้นได้

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ได้รับความอึดใจและความพอใจมาจาก
ความสัมพันธ์กับพระองค์ ข้าพระองค์ครบบริบูรณ์ (ได้รับความ
บริบูรณ์) ในพระคริสต์ (โคโลสี 2:10)

ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์กตัญญูต่อสิ่งที่พระองค์ประทานแก่ข้า
พระองค์แล้ว

การวิงวอน

**“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” -
ทรีพยากรของเรา**

พระเจ้าทรงมีทรัพยากรอันไม่จำกัด ซึ่งมีพร้อมเสมอ
สำหรับเรา ทูลขอพระองค์ที่จะสนองความต้องการฝ่าย
ร่างกาย การเงิน อารมณ์ และจิตใจของคุณ

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่าถ้าข้าพระองค์แสวงหาพระองค์และ
ความชอบธรรมของพระองค์ก่อน—ถ้าข้าพระองค์ให้พระองค์เป็น
ที่หนึ่งในชีวิต—พระองค์จะทรงสนองความต้องการฝ่ายวัตถุทั้งสิ้น
ของข้าพระองค์ (มัทธิว 6:33)

ขอขอบคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์: “และพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่เป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์
ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

ขอขอบคุณสำหรับพระพรฝ่ายร่างกายและวัตถุทั้งสิ้นที่ประทาน
แก่ข้าพระองค์ในอดีต

ปัจจุบันข้าพระองค์นำความต้องการเหล่านี้มายังพระองค์...(ระบุ)

ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อ...(คนอื่นๆ ที่ถูกกดขี่และมีความต้องการ
ทั่วโลก)

ข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนยาเบสในสมัยก่อน “ขอพระองค์ทรง
อวยพรแก่ข้าพระองค์ และขยายเขตแดนของข้าพระองค์! และ
ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และขอพระองค์ทรงให้
ข้าพระองค์พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เพื่อไม่ให้ข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบาก”
(1 พงศาวดาร 4:10) ขอโปรดประทานตามคำทูลขอของข้าพระองค์
เหมือนที่ประทานตามการทูลขอของยาเบส

การสารภาพ/การคืนดี

“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์”- การคืนดี

พระองค์ตรัสว่า “ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกันโดยนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง อธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา ทั้งหันเสียจากทางชั่วของพวกเขา เราก็จะพ้นจากสวรรค์ และจะให้ภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย” (2 พงศาวดาร 7:14)

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพถึงความต้องการที่จะมีความรักต่อพระคำพระองค์มากขึ้น และใช้เวลามากขึ้นในการท่องจำและการใคร่ครวญพระวจนะ

พระองค์ตรัสว่า “จงให้พระวจนะของพระคริสต์อยู่ในพวกท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญานด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าในใจของท่าน” (โคโลสี 3:16)

ยอห์นกล่าวว่า “ลองคิดดู พระบิดาได้ประทานความรักแก่เราเพียงไรที่เราได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า เหตุที่ชาวโลกไม่รู้จักเราก็คือเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์ ท่านที่รักทั้งหลาย เดียวนี้เราเป็นลูกของพระเจ้า และเราจะเป็นอย่างไรต่อไปข้างหน้านั้นเรายังไม่รู้ แต่เรารู้ว่าในเวลาที่จะเสด็จมาปรากฏนั้น เราจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่เราเห็นพระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น และทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” (1 ยอห์น 3:1-3)

พระเยซูตรัสว่า “คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้มีแรงจูงใจและความคิดที่บริสุทธิ์ในวันนี้

เปาโลกล่าวว่า “เป้าหมายของการก้าขับนั้นก็คือ ความรักที่มาจากใจที่บริสุทธิ์ จากมโนธรรมที่ดี และจากความเชื่อที่จริงใจ” (1 ทิโมธี 1:5)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ “หลีกเลี่ยงจากตัณหาของคนหนุ่ม และจงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก และสันติสุขร่วมกับพวกที่ออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์” (2 ทิโมธี 2:22)

ขอพระคุณที่ทรงยกโทษความบาปของข้าพระองค์

พระองค์ทรงปลดมันไปไกลเหมือนตะวันออกไกลจากตะวันตก (สดุดี 103:12) พระองค์ทรงเหวี่ยงมันไปข้างหลังพระองค์ (อิสยาห์ 38:17), ไม่ทรงจดจำมันอีกต่อไป (เยเรมีย์ 31:34)

พระองค์ทรงลบล้างมันไปเพื่อเห็นแก่พระองค์เอง (อิสยาห์ 43:25), และทรงเหวี่ยงมันลงไปในที่ลึกของทะเล (มีคาห์ 7:19)

ขอพระคุณสำหรับพระเมตตาและการให้อภัยของพระองค์

สงครามฝ่ายวิญญาณ

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องเรา

พระบิดา ขอสรรเสริญพระองค์สำหรับการปกป้องของพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์ จะทรงเสริมกำลังของท่าน และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้าย” (2 เทสะโลนิกา 3:3)

“ขอทรงให้ย่างเท้าของข้าพระองค์มีมั่นคงอยู่ตามพระสัญญาของ

พระองค์ ขออย่าทรงให้ความชั่วใด ๆ มีอำนาจเหนือข้าพระองค์” (สดุดี 119:133)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ “รู้เท่าทันจากวิถีชั่วทุกอย่าง เพื่อปฏิบัติ ตามพระวจนะของพระองค์” (สดุดี 119:101)

พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อข้าพระองค์เชื่อฟังพระคำพระองค์ ข้าพระองค์จะเดินอย่างอิสระเสรี (สดุดี 119:44-45)

พระบิดา ขอให้ในวันนี้อำนาจพระองค์จะเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณในพระองค์ นี่คือพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตข้าพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอาณาจักรอันทรงพลังของพระองค์” (เอเฟซัส 6:10)

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าในวันนี้เพื่อจะได้ยืนหยัดต่อต้านยุทธอุบายของมารได้ (เอเฟซัส 6:11)

ข้าพระองค์ต้องการเข็มขัดแห่งความจริงเพื่อค้ำจุน เกราะป้องกันอกแห่งความชอบธรรมเพื่อปกป้อง และรองเท้าที่เตรียมพร้อมที่จะเชื่อฟังและแบ่งปันพระกิตติคุณแห่งสันติสุข (เอเฟซัส 6:14, 15)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย *การสรรเสริญ*

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี ชัยชนะ และความโอ้อวดระการเป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็น

จอมของสิ่งสารพัด” (1 พงศาวดาร 29:11)

พระองค์ตรัสว่า: “ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงร้องเพลงด้วยความยินดีในพระยาห์เวห์ และเป็นการสมควรที่คนเที่ยงธรรมจะสรรเสริญพระองค์” (สดุดี 33:1)

พระองค์ตรัสว่า “เพราะเราคือยาห์เวห์ พระเจ้าของเจ้า เราช่วยมือขวาของเจ้าไว้ คือเราที่พูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราเองจะช่วยเจ้า” (อิสยาห์ 41:14)

พระองค์ตรัสว่า “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา” (ฟิลิปปี 4:4)

พระองค์ตรัสว่า “เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า และเมื่อข้ามแม่น้ำ มันจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าเดินผ่านไฟ เจ้าจะไม่ถูกไหม้ และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า เพราะเราคือยาห์เวห์เป็นพระเจ้าของเจ้า องค์บริสุทธิของอิสราเอลผู้ช่วยให้รอดของเจ้า” (อิสยาห์ 43:2-3)

ขอสรรเสริญพระองค์ “เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้” (ลูคา 1:37)

“ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย! นี่แน่ะ พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ และด้วยพระหัตถ์ซึ่งเหยียดออกของพระองค์ สำหรับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกิน” (เยเรมีย์ 32:17)

“และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง: และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใด เราก็มั่นใจว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:13,14)

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

นอกจากการรักพระองค์แล้ว พระองค์ทรงบัญชาให้ “อย่าเกรงพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:2, 13, 24)

ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความสามารถที่จะอย่าเกรงพระองค์ เดินในทางทั้งสิ้นของพระองค์ และรับใช้พระองค์ด้วยสุดใจและสุดจิต (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12)

ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์ที่จะอวยพระพรถ้าข้าพระองค์เชื่อฟังพระบัญชาทุกประการ (เฉลยธรรมบัญญัติ 11:12-14)

ขอบพระคุณพระเยซูเจ้า ที่ทรงสละพระองค์เองเพื่อความบาปของข้าพระองค์ (กาลาเทีย 1:4a)

พระองค์ทรงรักข้าพระองค์และทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากบาปโดยพระโลหิตของพระองค์ (วิวรณ์ 1:5)

พระองค์ทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากอำนาจของความมืดและทรงย้ายข้าพระองค์มาสู่อาณาจักรของพระองค์ (โคโลสี 1:13)

เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ข้าพระองค์จะได้รับอิสระจากอำนาจของความชั่วและกรรมเนียมของบาปในยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ (กาลาเทีย 1:4b)

ขอนมัสการพระองค์ พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นทางนั้น ความจริง และชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากโดยทางพระองค์ (ยอห์น 14:6)

พระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งสวรรค์ (ยอห์น 6:41) และอาหารแห่งชีวิต ใครก็ตามที่มาหาพระองค์จะไม่หิวและกระหายอีกเลย (ยอห์น 6:35)

พระองค์เสด็จมาเพื่อข้าพระองค์จะได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10)

พระเยซูเจ้า ทางของพระองค์นั้นถูกต้อง (สดุดี 145:17), พระคำของพระองค์เป็นนิรันดร์ (สดุดี 119:99), พระประสงค์ของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง, และพระดำริพระองค์อยู่ที่ข้าพระองค์ (สดุดี 40:5)!

พันธะของพระองค์คือความรัก (โคโลสี 3:14), ภาระของพระองค์ก็เบา (มัทธิว 11:30), และของประทานของพระองค์สำหรับข้าพระองค์คือชีวิตครบบริบูรณ์ (ยอห์น 10:10)

พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งข้าพระองค์ (ฮีบรู 13:5), นำทางผิด มองข้าม หรือลี้ภัยข้าพระองค์

เมื่อข้าพระองค์ล้มลง พระองค์ทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เมื่อข้าพระองค์ล้มลง พระองค์ทรงให้ภัยข้าพระองค์ (1 ยอห์น 1:9)

เมื่อข้าพระองค์อ่อนแอ พระองค์ทรงเข้มแข็ง (2 โครินธ์ 12:10)
เมื่อข้าพระองค์สับสน พระองค์ทรงเป็นทางนั้น (ยอห์น 14:6)

เมื่อข้าพระองค์กลัว พระองค์ทรงเป็นความกล้าหาญของข้าพระองค์ (อิสยาห์ 41:10) เมื่อข้าพระองค์เจ็บปวด พระองค์ทรงปลอบโยนข้าพระองค์ (2 โครินธ์ 1:3-4)

เมื่อข้าพระองค์แตกสลาย พระองค์ทรงรักษาให้หาย (สดุดี 147:3)
เมื่อข้าพระองค์หิว พระองค์ทรงเลี้ยงดูข้าพระองค์ (สดุดี 145:16)

เมื่อข้าพระองค์เผชิญความทุกข์ยาก พระองค์ทรงหนุนใจข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์เผชิญการข่มเหง พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์

เมื่อข้าพระองค์เผชิญการสูญเสีย พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับข้าพระองค์ และเมื่อข้าพระองค์เผชิญความตาย พระองค์ทรงนำข้าพระองค์กลับบ้าน

พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการหรือปรารถนา ข้าพระองค์เป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นของข้าพระองค์ ฮาเลลูยา พระผู้ช่วยให้รอด!³

พระวิญญานบริสุทธิ์ผู้ได้รับพร ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ดำเนินชีวิตตามพระองค์ในวันนี้ (กาลาเทีย 5:25)

ดั่งเช่นพระเยซูทรงเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาน (ลูกา 4:1) และทรงดำเนินด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาน (ลูกา 4:14), ขอทรงเต็มเต็มและช่วยเสริมกำลังข้าพระองค์ด้วยพระวิญญานในวันนี้

โดยการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญานในชีวิต ข้าพระองค์จึงได้รับการเตรียมและเสริมกำลังให้เป็นพยานตามที่พระเยซูมีพระประสงค์ให้ข้าพระองค์เป็น (กิจการ 1:8)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ไวต่อการทรงนำของพระองค์ พระวิญญานผู้ศักดิ์สิทธิ์

พระบิดา พระบุตร และพระวิญญานบริสุทธิ์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว สำแดงพระองค์ในสามพระภาค

พระองค์ทรงเป็นองค์ตรีเอกานุภาพ สามพระภาคในหนึ่งเดียว และพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ!

“ผู้สถิตในสวรรค์” - ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ชื่นชมยินดีในความจริงที่ “บริวารทั้งหมดแห่งฟ้าสวรรค์ยืนข้าง ๆ พระองค์ ทั้งทางข้างขวาและข้างซ้ายพระหัตถ์” (1 พงศ์กษัตริย์ 22:19)

พวกเขาพร้อมที่จะเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ (2 พงศาวดาร 18:18)

พระองค์ทรงปกครองเหนืออาณาจักรทั้งสิ้นของโลก ฤทธิเดชและอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และไม่มีใครสามารถต่อต้านพระองค์ได้ (2 พงศาวดาร 20:6)

ไม่มีปัญญา ความเข้าใจ คำแนะนำใดสามารถต้านทานพระองค์ได้ (สุภาษิต 21:30)

พระองค์ทรงแต่งตั้งผู้ปกครองทั้งหลายและทรงถอดถอนพวกเขา (ดาเนียล 2:21)

การเลื่อนขั้นมาจากพระยาห์เวห์ (สดุดี 75:6)

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระเกียรติคุณของพระเจ้า

พระบิดา พระองค์ตรัสว่าพระองค์ “ทรงแยกผู้จงรักภักดีไว้สำหรับพระองค์ พระยาห์เวห์ทรงสถับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์” (สดุดี 4:3)

ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ขอให้ในวันนี้ โดยพระคุณพระองค์ ข้าพระองค์จะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในสายพระเนตรพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพราะว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำ พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้สถิตในสวรรค์” (มัทธิว 5:16)

พระองค์ตรัสว่า “ไม่ว่าพวกท่านจะทำงานใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์ ท่านทั้งหลายก็รู้ว่า ท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จ ท่านกำลังรับใช้พระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่” (โคโลสี 3:23, 24)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำสิ่งนี้ในวันนี้

การทูลขอ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครอง ของพระเจ้า

โดยพระคุณของพระองค์ขอทรงให้ข้าพระองค์มีทัศนคติเหมือนพระคริสต์ “ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้ แต่ทรงสละพระองค์เอง—พระองค์ไม่ทรงเรียกร้องสิทธิของพระองค์ หรือแสวงหาที่จะทำตามพระทัยพระองค์—แต่ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา” (ฟิลิปปี 2:5-8)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในแต่ละวันให้สละสิทธิของข้าพระองค์ แต่พระองค์ และยังคงสัตย์ซื่อที่จะทำตามความรับผิดชอบของข้าพระองค์และทำให้พระองค์พอพระทัย

แผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินฝ่ายวิญญาณในใจของชายและหญิงที่บังเกิดใหม่ (ลูกา 17:21)

ขอให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปเมื่อคนมากยิ่งขึ้น ๆ ขึ้นมารู้จักพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขา

ขอทรงอวยพร เสริมกำลัง และหนุนใจ บรรดาครูคริสเตียนในโรงเรียนของรัฐและเอกชนที่พวกเขาจะเป็นพยานถึงพระคุณและความรักของพระเจ้า

พระองค์ทรงสัญญาว่า “จงทูลเรา และเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ ซึ่งเจ้าไม่รู้แน่แท้” (เยเรมีย์ 33:3)

ข้าพระองค์คืออิสรุธานเพื่อ... (ชื่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอด)... ให้ได้รับ ความรอด

ขอโปรดนำคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตพวกเขาที่จะช่วยพวกเขาให้รู้วิธีที่จะได้รับความรอด

ขอผูกมัดอำนาจของความมืดที่ยึดจับพวกเขาไว้และขอทรงเปิดตาพวกเขาให้เห็นถึงความต้องการพระองค์

“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า

พระองค์ตรัสกับข้าพระองค์ว่า “ดังศิลาที่มีชีวิต จงรับการสร้างขึ้นเป็นพระนิเวศฝ่ายวิญญาณ เพื่อเป็นปุโรหิตบริสุทธิ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณ อันเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์” (1 เปโตร 2:5)

ข้าพระองค์จะต้องถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณดังต่อไปนี้แด่พระองค์:

1. เครื่องบูชาขอบพระคุณ (สดุดี 116:17)
2. ร่างกายของข้าพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต (โรม 12:1)
3. เครื่องบูชาของการกระทำดี (ฮีบรู 13:16)
4. เครื่องบูชาของการแบ่งปันสิ่งที่มีกับผู้อื่น (ฮีบรู 13:16)
5. เครื่องบูชาของคำสรรเสริญแต่พระเจ้าตลอดไป นั่นคือผลจากปากที่ถวายการขอบพระคุณแต่พระนามของพระองค์ (ฮีบรู 13:15)

ข้าพระองค์เป็นสมาชิกของวงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรของพระเจ้า เพื่อให้ข้าพระองค์ประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกข้าพระองค์ให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ (1 เปโตร 2:9)

พระองค์ทรงบอกให้ข้าพระองค์ชื่นบานอยู่เสมอ อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ ขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ (1 เทสะโลนิกา 5:16-18)

พระองค์ตรัสด้วยว่า ข้าพระองค์ต้อง “ขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (เอเฟซัส 5:20)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำสิ่งนี้ในวันนี้

การทูลขอ

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” - ทรัพย์สินของเร

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่าถ้าข้าพระองค์แสวงหาพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน—ถ้าข้าพระองค์ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต—พระองค์จะทรงสนองความต้องการฝ่ายวัตถุทั้งสิ้นของข้าพระองค์ (มัทธิว 6:33)

พระบิดา ขอโปรดยกโทษข้าพระองค์ที่บ่นว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของข้าพระองค์

ถ้าใครไม่เข้าใจหรือใจร้ายต่อข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ระลึกว่า “บ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านาย” (ยอห์น 15:20) พระเยซูทรงถูกเข้าใจผิดและถูกกล่าวร้ายด้วย

ขอทรงยกโทษข้าพระองค์เช่นกันที่กังวลเกี่ยวกับอนาคตที่ไม่รู้จัก

พระองค์ตรัสว่า ข้าพระองค์ต้องไม่กังวลถึงสิ่งใด แต่ทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่ขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับ การขอบพระคุณ (ฟิลิปปี 4:6)

พระองค์ทรงสัญญาว่า ถ้าข้าพระองค์ทำอย่างนี้ สันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครอง (ห้อมล้อม) จิตใจและความคิดของข้าพระองค์ไว้ในพระเยซูคริสต์ (ฟิลิปปี 4:7)

ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์: “และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระพรด้านการเงินที่ประทานแก่ข้าพระองค์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในเรื่องการเงิน และถวายเกียรติแด่พระองค์เสมอด้วยผลแรกของรายได้ของข้าพระองค์โดยการถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อ (สุภาษิต 3:9, 10)

ข้าพระองค์คืออธิษฐานเพื่อ... (สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับคุณ)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ระลึกถึงและขอขอบคุณสำหรับทุกสิ่ง ที่ทรงกระทำ!

ข้าพระองค์คืออธิษฐานเพื่อ... (คนอื่นๆ ที่มีความต้องการทั่วโลก)

การสารภาพ/การคืนดี

“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์”- การคืนดี

การสารภาพเป็นการกระทำของการถ่อมตัวลง เป็นการยอมรับถึงความจำเป็นของพระคุณและการช่วยเหลือของพระเจ้า เมื่อนำเสนออย่างเหมาะสม มันแสดงถึงความปรารถนาสำหรับพัฒนาการฝ่ายวิญญาณ การสารภาพเป็นการรับเอามุมมองและทัศนคติของพระเจ้าต่อสิ่งผิดหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ การสารภาพยอมรับความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับทางเลือกและทัศนคติของคุณไม่ว่าคนอื่นจะปฏิบัติต่อคุณอย่างไร

“ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์ และขอทอदพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร์” (สดุดี 139:23, 24)

พระองค์ตรัสว่า “และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร จงยกโทษให้คนนั้น เพราะว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วย” (มาระโก 11:25)

พระบิดา ขอทรงนำให้ข้าพระองค์คิดถึงคนที่ข้าพระองค์ยังไม่ยกโทษให้

ขอประทานพระคุณที่จะยกโทษแต่ละคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ หรือทำร้ายข้าพระองค์หรือคนเหล่านั้นที่ข้าพระองค์ห่วงใย

ขอทรงชำระข้าพระองค์จากความขมขื่น ความประสงค์ร้าย หรือความขุ่นเคืองใจทั้งสิ้นต่อพวกเขา

พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการดำเนินใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้น และพัฒนาการเชื่อฟังต่อการเข้าใจและการตรวจสอบของพระวิญญาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ “เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงให้ภัย อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์” (สดุดี 86:5)

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ ผู้ใดจะยืนอยู่ได้?” (สดุดี 130:3)

ขอบพระคุณที่ทรงยกโทษความผิดบาปของข้าพระองค์

พระองค์ทรงปลดมันไปไกลจากเราเหมือนตะวันออกไกลจากตะวันตก (สดุดี 103:12) พระองค์ทรงเหวี่ยงมันไว้ข้างหลังพระองค์ (อิสยาห์ 38:17), ไม่ทรงจดจำมันอีกต่อไป (เยเรมีย์ 31:34)

ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาและการอภัยโทษของพระองค์

สงครามฝ่ายวิญญาณ

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องของเรา

พระบิดา พระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ บรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุข พวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจ (สดุดี 119:1, 2)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจในวันนี้

พระองค์ตรัสว่าคนที่แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจไม่ทำผิด แต่เดินตามพระมรรคาของพระองค์ (สดุดี 119:3)

พระบิดา ขอทรงให้ในวันนี้ที่ข้าพระองค์จะเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณในพระองค์ นี่คือพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้อยู่ห่างจากสิ่งที่รู้ว่าจะทำร้ายชีวิตฝ่ายวิญญาณ (2 ทิโมธี 2:22)

ในด้านความอ่อนแอของข้าพระองค์ ขอทรงระวังข้าพระองค์จากการทดลองที่ซาตานออกแบบมาเพื่อเอาชนะข้าพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอาณาจักรอันทรงพลังของพระองค์” (เอเฟซัส 6:10)

พระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์ต้องเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขมาสวมเป็นรองเท้า (เอเฟซัส 6:15) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ยืนหยัดในความจริงของพระองค์และรู้ว่าเมื่อไรที่พระองค์มีพระประสงค์ให้แบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูกับผู้อื่น

พระองค์ตรัสว่า “จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย” (เอเฟซัส 6:16) เมื่อข้าพระองค์ถูกทดลองในวันนี้ ขอให้ความเชื่อของข้าพระองค์จะไม่ขาดไป (ลูคา 22:32)

ข้าพระองค์ต้องเรียนรู้วิธีใช้พระแสงของพระวิญญาณ ซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:17) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เก็บรักษาพระดาบัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ (สดุดี 119:11)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย การสรรเสริญ

ขอสรรเสริญพระองค์ พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเนื่องนิตย์ เป็นผู้สร้างที่สถาปนาแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย ความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะหยั่งรู้ได้ (อิสยาห์ 40:28)

“พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และผู้ไม่มีพลังนั้น พระองค์ทรงให้แข็งแรงมาก” (อิสยาห์ 40:29)

“แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะ ล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลัง ใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อน เปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย” (อิสยาห์ 40:30, 31)

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

วันเสาร์

การนมัสการ/การยกย่อง

“พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย” - ความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

ขอบพระคุณที่ทรงสัญญาที่จะทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ
(โคโลสี 2:10)

พระองค์ตรัสว่า “แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอดทิ้งข้า
พระองค์ แต่พระยาห์เวห์จะทรงยกข้าพระองค์ขึ้น” (สดุดี 27:10)

ในฐานะพระบิดาของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรง
จัดเตรียม ผู้ทรงปกป้อง ผู้ทรงค้ำชู ผู้ทรงปกป้อง โยน พระผู้ไถ่
ผู้ทรงนำทาง พระเจ้า และศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์
(สดุดี 89:26)

พระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย
(วิวรณ์ 1:8)

พระนามของพระองค์ดำรงนิรันดร์ (อิสยาห์ 63:16)

“ของประทานที่ดีและเลิศทุกอย่างนั้นมาจากเบื้องบน คือมาจาก
พระเจ้าผู้สร้างแห่งบรรดาดวงสว่างในพระองค์ไม่มีการแปรปรวนหรือ
เงาของการเปลี่ยนแปลง” (ยากอบ 1:17)

ขอให้ข้าพระองค์เข้าใจ รู้คุณค่า ชื่นชม และยินดีมากขึ้นในแต่ละวันที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ!

ขอนมัสการพระองค์ พระเยซูเจ้า เพราะทรงเป็นดังที่อิสยาห์กล่าวถึงว่า “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า ที่ปรีksamหัดศจรรยั พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ (มาระโก 1:24), พระบุตรของพระเจ้า (ลูกา 1:32)

พระองค์ทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า (ยอห์น 1:29) และพระผู้เลี้ยงใหญ่ของลูกแกะของพระองค์ (1 เปโตร 5:4)

พระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิต (กิจการ 3:15), และผู้เบิกทางความเชื่อและผู้ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์ (ฮีบรู 12:2)

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (วิวรณ์ 15:3), กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งหลาย (วิวรณ์ 19:16)

พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของโลก (ยอห์น 8:12), และดาวประจำรุ่ง (วิวรณ์ 22:16)

ขอขอบพระคุณที่ทรงเป็นเหมือนเดิม วาสนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิรันดร์ (ฮีบรู 13:8)

พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการ

พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่า ถ้าข้าพระองค์ติดสนิทกับ

พระองค์ และพระองค์กับข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากพระองค์แล้ว จะทำอะไรไม่ได้เลย (ยอห์น 15:5)

ขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติในชีวิต ความคิด ทัศนคติ และการกระทำของข้าพระองค์ในวันนี้

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงคุณ ขออย่าให้ข้าพระองค์ตั้งต่อการเป็นผู้นำของพระองค์ หรือทำให้พระองค์เสียพระทัยไม่ว่าจะทางใดในวันนี้ (อิสยาห์ 63:10)

พระองค์ตรัสว่า “อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย ด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สำหรับวันที่จะได้รับการไถ่” (เอเฟซัส 4:30)

ขอบพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงเป็นครูและผู้พลบโยนของข้าพระองค์ (ยอห์น 14:26)

พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งความจริง (ยอห์น 14:17)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รักความจริงและพูดความจริงด้วยใจรักเสมอ (เอเฟซัส 4:15)

พระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ พระวิญญาณแห่งคำปรึกษาและอนุภาพ พระวิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า (อิสยาห์ 11:2)

พระองค์ถวายเกียรติพระเยซูโดยทรงเอาสิ่งที่เป็นของพระคริสต์มาแจ้งแก่ข้าพระองค์ (ยอห์น 16:14)

“ผู้สถิตในสวรรค์” - ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

“จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสักการแด่พระยาห์เวห์ ข้าแต่พระ

ยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ใหญ่ยิ่งนัก พระองค์ทรงพระสิริและความสง่างามเป็นนลองพระองค์” (สดุดี 104:1)

“ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจอาภรณ์ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ ออกตั้งขึงม่าน” (สดุดี 104:2)

“ผู้ทรงวางคานที่ประทับอันสูงของพระองค์ไว้บนน้ำ ผู้ทรงใช้เมฆเป็นราชรถ ผู้ประทับไปบนปีกของลม” (สดุดี 104:3)

สรรเสริญพระองค์ พระบิดา ที่แม่พระองค์ทรงสูงส่งและถูกเทิดทูน พระองค์ทรงเลือกที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับข้าพระองค์ พระองค์ทรงอยู่กับข้าพระองค์เสมอ พระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพระองค์ไว้ (สดุดี 73:23)

พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ไปในแต่ละวันด้วยคำปรึกษาของพระองค์ ภายหลัง พระองค์จะทรงรับข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์มีผู้ใดในฟ้าสวรรค์? นอกจากพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดในโลก (สดุดี 73:24, 25)

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระเกียรติคุณ ของพระเจ้า

พระวจนะของพระองค์กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเจ้าจงชำระตัวให้บริสุทธิ์เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า” (เลวีนิติ 20:7)

ขอให้คนเห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ฉายออกมาจากชีวิตของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา “จงเป็นคนบริสุทธิ์ในการกระทำและพฤติกรรมทุกด้าน” (1 เปโตร 1:15)

การวิงวอน

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครอง ของพระเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลาย ให้ “รอคอยความหวังอันน่ายินดี และการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา” (ทิตัส 2:13)

พระองค์ทรงสัญญาแก่ผู้ที่รักพระองค์และดำเนินในความจริงของพระองค์ เมื่อพระเยซูจะทรงปรากฏ “เราจะเป็นอย่างพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” แล้วพระองค์ทรงหนุนใจว่า “ทุกคนที่มีความหวังอย่างนี้ในพระองค์ ก็ชำระตนให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์” (1 ยอห์น 3:2, 3)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์ในความคิด คำพูด และแรงจูงใจในวันนี้

แผ่นดินของพระองค์เป็นแผ่นดินฝ่ายวิญญาณในหัวใจของชายและหญิงที่บังเกิดใหม่

ขอให้แผ่นดินของพระองค์ขยายออกไปมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้คนมารู้จักพระองค์ในฐานะองค์เจ้านายและพระผู้ช่วยให้รอด

ขอทรงอวยพร เสริมกำลัง และหนุนใจผู้ประกาศทั้งหลายที่รับใช้พระองค์อยู่ทั่วโลก

อธิษฐานเพื่อ...(ชื่อของคนที่ไม่ได้รับความรอด)...ให้ได้รับความรอด

ข้าแต่พระเจ้า ตรานเท่าที่พวกเขายังคงยืนดีในบาป พวกเขา
ก็จะไม่รู้สึกลึ้มถึงความต้องการพระองค์ ดังนั้น ขอทรงทำให้ความ
เพเลิดเพลินของบาปกลายเป็นถ้ำรูลีในปากของพวกเขา ขอทรง
กั้นพวกเขาให้อยู่ในพระประสงค์และทางของพระองค์ (โยเซยา
2:8, 9)

ขอให้วันแห่งความรอดของพวกเขามาถึงในเร็ววันนี้

**“ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร
ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า**

พระองค์ตรัสว่าข้าพระองค์ต้องตรวจสอบทุกสิ่งอย่างรอบคอบและ
ยึดมั่นแต่สิ่งที่ดี (1 เษสะโลนิกา 5:21)

ข้าพระองค์ต้องเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกรูปแบบ และแม้แต่การปราก
ฎของสิ่งชั่ว (1 เษสะโลนิกา 5:22)

ข้าพระองค์ต้องยอมให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระข้าพระองค์
ให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และ
ร่างกายของข้าพระองค์ไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา (1 เษสะโลนิกา
5:23)

พระองค์ทรงสัญญาว่า พระองค์ผู้ทรงเรียกข้าพระองค์ให้เป็นคน
บริสุทธิ์หมดจดนั้น จะทรงทำให้สำเร็จถ้าข้าพระองค์ร่วมมือกับ
พระองค์ (1 เษสะโลนิกา 5:24)

ขอให้ชีวิตที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์หมดจดเป็นของข้าพระองค์
ในแต่ละวัน เมื่อข้าพระองค์รักษาการยอมจำนนต่อพระประสงค์
ของพระองค์

การทูลขอ

**“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” -
ทรัพย์สินของเร**

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่า “เมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่าน
เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้ว ก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้อง
บนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่ คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า”
(โคโลสี 3:1)

ข้าพระองค์ต้องเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดิน
โลก (โคโลสี 3:2) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ทำสิ่งนี้

พระบิดา ขอโปรดยกโทษข้าพระองค์ที่บ่นว่าเกี่ยวกับสถานการณ์
ของข้าพระองค์ พระองค์ทรงดีต่อข้าพระองค์มากกว่าที่สมควร
ได้รับ

ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์: “และพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์สินรุ่งโรจน์
ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

ขอบพระคุณสำหรับสุขภาพฝ่ายอารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย และ
จิตวิญญาณที่พระองค์อวยพระพรข้าพระองค์

ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อ... (สิ่งที่คุณรู้สึกว่าการที่อยู่นั้น
พระทัยพระเจ้าสำหรับคุณ)

การสารภาพ/การคืนดี

**“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้า
พระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์” - การคืนดี**

พระองค์ทรงบอกข้าพระองค์ทั้งหลาย: “เพราะว่าเราทำผิดพลาดมากมายกันทุกคน ถ้าใครไม่เคยทำผิดทางคำพูด คนนั้นก็เป็นคนดีพร้อมและสามารถบังคับทั้งตัวได้ด้วย” (ยากอบ 3:2)

ลิ้นของข้าพระองค์เป็นอวัยวะเล็กๆ ของร่างกาย แต่สามารถทำให้เกิดการทำลายอย่างใหญ่หลวงได้ พระองค์ตรัสว่าลิ้นนั้นเป็นไฟ (ยากอบ 3:5, 6)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่ใช้ลิ้นในทางอันตราย หรือในทางที่ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัย

พระองค์ทรงบอกข้าพระองค์ทั้งหลายให้ “สารภาพบาปต่อกันและกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล” (ยากอบ 5:16)

พระบิดา ข้าพระองค์สารภาพถึงความต้องการที่จะมีความไวมากขึ้นต่อผู้อื่นและมีความสามารถมากขึ้นที่จะสำแดงความรักของพระคริสต์ต่อพวกเขา

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ “เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงให้อภัย อุดมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์” (สดุดี 86:5)

ขอบพระคุณที่ทรงอภัยโทษความบาปของข้าพระองค์

ขอร่วมกับผู้เขียนสดุดีและประกาศว่า “จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสักการแด่พระยาห์เวห์ และทั้งสิ่งที่อยู่ภายในข้า จงถวายสักการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสักการแด่พระยาห์เวห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ ผู้ทรงอภัยความชั่วทั้งสิ้นของเจ้า ผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้น

ของเจ้า ผู้ทรงไถ่ชีวิตของเจ้ามาจากหลุมมรณะ ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้เจ้า ผู้ทรงให้เจ้าอิมด้วยของดี ตลอดชีวิตของเจ้า ภัยหนุมของเจ้าจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรี” (สดุดี 103:1-5)

สงครามฝ่ายวิญญาณ

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องของเรา

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้วางใจในพระองค์ด้วยสุดใจและไม่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่ในทุกทางจะรู้จักพระองค์ (พระทัยพระองค์—การที่พระองค์ทรงคิดเกี่ยวกับสถานการณ์แต่ละอย่างที่ข้าพระองค์เผชิญ) และที่จะดำเนินในทางของพระองค์ในวันนี้ พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าข้าพระองค์ทำอย่างนี้ พระองค์จะทรงนำทางของข้าพระองค์ (สุภาพิต 3:5-6)

ขอให้ข้าพระองค์มีปัญญาจากเบื้องบนที่ “บริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข การอ่อนน้อมอ่อนเบา(เห็นอกเห็นใจ) การยอมรับฟัง(มีเหตุผล) การเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลดีต่างๆ ไม่มีการลำเอียง ไม่มีการหน้าซื่อใจคด(จริงใจ)” (ยากอบ 3:17)

พระองค์ตรัสว่า “คนที่มีใจบริสุทธิ์ ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้า” (มัทธิว 5:8) ขอให้ความคิดและแรงจูงใจของข้าพระองค์บริสุทธิ์ในวันนี้ในสายพระเนตรพระองค์

ข้าพระองค์ต้องสวมหมวกเหล็กแห่งความรอด (เอเฟซัส 6:17a) ขอให้ความคิดทุกประการของข้าพระองค์ถูกยึดกุมให้มาเชื่อฟังพระ

เยชูคริสต์ (2 โครินธ์ 10:5) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ค้นพบความคิดของศัตรูที่อยู่ในความคิดของข้าพระองค์ได้อย่างรวดเร็วและหันไปฟังพระโลหิตของพระเยซูสำหรับการปกป้อง (วิวรณ์ 12:11)

ขอให้ข้าพระองค์เรียนรู้ที่จะใช้พระแสงของพระวิญญาณ ซึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:17b) ขอให้ข้าพระองค์เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ (สดุดี 119:11)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย การสรรเสริญ

มุ่งเน้นที่ตำแหน่งของพระเจ้า ฤทธานุภาพ ความสูงส่ง และพระสิริของพระองค์ หนุนใจคุณด้วยการสรรเสริญ

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี ชัยชนะ และความโอ้อำตระการเป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสรรพัต” (1 พงศาวดาร 29:11)

“พระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรม พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจโล่” (สดุดี 5:12)

“ข้าพเจ้าตั้งพระยาห์เวห์ไว้ตรงหน้าเสมอ เพราะพระองค์ประทับที่ขวามือ ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหว” (สดุดี 16:8)

“พระยาห์เวห์ได้ทรงสดับคำวิงวอนของข้า พระยาห์เวห์ทรงรับคำอธิษฐานของข้า” (สดุดี 6:9)

“ขอให้พระเกียรติมีแต่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแต่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน” (เอเฟซัส 3:20, 21)

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

วันอาทิตย์

การนมัสการ/การยกย่อง

“พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย” - ความสัมพันธ์ของเรา
กับพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ที่รัก

ผู้เขียนสดุดีถาม: “ผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระยาห์เวห์? และผู้ใดจะยืนอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์?” (สดุดี 24:3)

คำตอบกลับมาว่า “คือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ผู้ที่มีใจได้มีจิตใจยกย่องสิ่งเท็จ และมีใจได้สาบานอย่างหลอกลวง” (สดุดี 24:4)

ขอให้วันนี้มือของข้าพระองค์จะสะอาดและใจของข้าพระองค์จะบริสุทธิ์ ขออย่าให้การหลอกลวงหรือสิ่งเท็จออกมาจากปากของข้าพระองค์

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความจริง (เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4)
“ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอนข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์” (สดุดี 25:5)

“ขอทรงส่งความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้ทั้งสองนำข้าพระองค์ให้ทั้งสองพาข้าพระองค์มายังภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ และมายังที่ประทับของพระองค์” (สดุดี 43:3)

เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่พูดความ

จริง แต่จะมีความจริงภายในด้วย (สดุดี 51:6) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะจริงใจอย่างเต็มที่ในวันนี้ด้วยใจเมตตา รักใคร่ และเห็นอกเห็นใจ

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ทรงเป็นศิลาและผู้ไถ่ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคำจากปากข้าพระองค์ และการภาวนาในใจ เป็นที่โปรดปรานเฉพาะพระพักตร์พระองค์เถิด” (สดุดี 19:14)

ขอขอบคุณพระเยซูเจ้า ที่พระองค์ทรงมาจากเบื้องบนและไม่เป็นของโลกนี้ (ยอห์น 8:23)

พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้ยอมสละชีวิตเพื่อฝูงแกะ (ยอห์น 10:11) พระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค์ และแกะของพระองค์ รู้จักเสียงของพระองค์และติดตามพระองค์ (ยอห์น 10:27)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในฐานะแกะตัวหนึ่งของพระองค์ที่จะฟังพระองค์และเชื่อฟังเสียงของพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะติดตามการทรงนำของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงนำไปในทางแห่งความชอบธรรมเสมอ (สดุดี 23:3)

พระองค์ประทานชีวิตนิรันดร์แก่แกะที่ฟัง เชื่อฟัง และติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ แกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์พระองค์ได้ (ยอห์น 10:28)

ขอขอบคุณสำหรับสวัสดิภาพฝ่ายวิญญาณที่ประทานให้

ขอนมัสการพระองค์ พระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นการเป็นขึ้นจากตายและเป็นชีวิต คนที่วางใจในพระองค์จะมีชีวิตอีกแม้ว่าเราจะตายไป (ยอห์น 11:25)

พระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาทรงเป็นผู้ดูแลรักษาแขนงทุกแขนงในพระองค์ที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสีย

และแขนงทุกแขนงที่ออกผล พระบิดาก็ทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้น (ยอห์น 15:1-2)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะเห็นสิ่งใดในชีวิตข้าพระองค์ที่จำเป็นต้องถูกลิดหรือเปลี่ยนแปลง และจะไม่ต่อต้านหรือหนีจากพระหัตถ์ที่เต็มด้วยความรักของพระองค์ แม้เมื่อเจ็บปวด

พระวิญญานบริสุทธิ์ผู้ทรงคุณ ขอพระคุณที่ทรงเทความรักของพระเจ้าอย่างมากมายเข้าสู่จิตใจของข้าพระองค์ (โรม 5:5)

พระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลสวนแห่งจิตใจจากสวรรค์ เพื่อให้เกิดผลในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอให้ผลของพระวิญญานคือ ความรัก ความยินดี สันติสุข ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยน การรู้จักบังคับตน เติบโตและพัฒนาขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ (กาลาเทีย 5:22, 23)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ระลึกว่าร่างกายของข้าพระองค์คือวิหารของพระวิญญานบริสุทธิ์ผู้สถิตในข้าพระองค์ ผู้ซึ่งมาจากพระเจ้า และข้าพระองค์ไม่ใช่เจ้าของตัวเอง ข้าพระองค์ถูกซื้อด้วยราคาสูง ดังนั้นข้าพระองค์ต้องถวายเกียรติแต่พระเจ้าในร่างกายและวิญญานของตน ซึ่งเป็นของพระเจ้า (1 โครินธ์ 6:19, 20)

ขอให้ข้าพระองค์ถวายเกียรติแต่พระองค์ในร่างกายของตน ด้วยวิธีแต่งกายและการใช้ร่างกายนั้น และในจิตวิญญานโดยวิธีคิดและแสดงตน

พระคัมภีร์กล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาน ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญานด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

โปรดช่วยข้าพระองค์ให้ไวและเชื่อฟังการนำของพระองค์

“ผู้สถิตในสวรรค์” - ความเป็นกษัตริย์ของพระเจ้า

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุด จะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1)

เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ด้วยความรู้และฤทธานุภาพอันไม่จำกัด ข้าพระองค์ไม่มีเหตุผลใดที่จะกลัวอนาคต

“ข้าพเจ้าจะทูลพระยาห์เวห์ว่า ‘ที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจ’” (สดุดี 91:2)

พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากกับของพราวน และพ้นจากโรคภัยร้ายแรงนั้น (สดุดี 91:3)

พระองค์จะทรงปกข้าพระองค์ไว้ด้วยปีกของพระองค์ และข้าพระองค์จะลี้ภัยอยู่ในปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั่ง (สดุดี 91:4)

ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ที่ข้าพระองค์เชื่อ และข้าพระองค์เชื่อมั่นว่า พระองค์ทรงสามารถรักษา(ระแวดระวัง)สิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้กับข้าพระองค์ จนถึงวันที่พระองค์จะทรงปรากฏได้ (2 ทิโมธี 1:12)

“ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” - พระเกียรติคุณของพระเจ้า

พระบิดาในสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “เมื่อพวกท่านจะรับประทานจะดื่ม หรือจะทำอะไรก็ตาม จงทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (1 โครินธ์ 10:31)

พระสิริของพระองค์เป็นการทรงสำแดงอันสูงส่งของพระลักษณะ

เฉพาะและความสมบูรณ์ของพระองค์

ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ถวายเกียรติพระองค์เมื่อข้าพระองค์
ดำเนินชีวิตกับพระองค์ในวันนี้

ขออย่าให้ข้าพระองค์ทำอะไรที่จะทำให้พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
เป็นที่เหยียดหยาม (เลวีนิติ 22:32)

ขอทรงทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ดังที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์

การวิงวอน

**“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” - การครอบครอง ของ
พระเจ้า**

แผนการของพระเจ้าตั้งแต่นั้นวันตรีกาลคือการสถาปนา
แผ่นดินแห่งความชอบธรรมและบริสุทธิ์ขึ้นบนโลก
(มัทธิว 25:34) การสถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าเกิดขึ้น
ในสองระยะ ระยะแรกเป็นฝ่ายวิญญาณ พระเจ้าทรง
ครอบครองในใจและชีวิตของประชากรของพระองค์
(โคโลสี 1:13) เมื่อเราอธิษฐาน “ขอให้แผ่นดินของ
พระองค์มาตั้งอยู่” เราอธิษฐานที่ผู้คนจะได้รับความรอด
และมาเป็นพลเมืองในแผ่นดินของพระเจ้า (มัทธิว 9:35)
ระยะที่สองของแผ่นดินที่จะมาถึงเป็นฝ่ายร่างกาย เมื่อ
พระเยซูเสด็จมาครั้งที่สอง พระองค์จะทรงล้มล้างรัฐบาล
ทั้งหลายในโลก และสถาปนาพระองค์เป็นกษัตริย์ของโลก
ทั้งหมด (ดาเนียล 2:44-45) เมื่อเราอธิษฐาน “ขอให้แผ่นดิน
ของพระองค์มาตั้งอยู่” ในแง่นี้ เรารอคอยอย่างร้อนรน
ถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู (วิวรณ์ 22:20)

“ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์ ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์”
(สดุดี 89:14)

ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นถูกต้องและยุติธรรม แม้ข้าพระองค์อาจไม่เข้าใจว่าทำไมพระองค์อนุญาตให้บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ระลึกว่าพระองค์ทรงรักเรามากเกินกว่าจะทรงโหดร้าย และทรงมีพระสติปัญญามากเกินกว่าจะทรงทำผิดพลาด

“ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระยาห์เวห์ ทุกชีวิตจะถวายสักการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิตย์นิรันดร์”
(สดุดี 145:21)

ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่!

ขอทรงอวยพร เสริมกำลัง และหนุนใจ นักเทศน์ มิชชันนารี ครู ศิษยาภิบาล และผู้ประกาศทุกคน—ทุกคนที่รับใช้พระองค์อยู่ทั่วโลก

“องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเหนื่อยซ้ำในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่”
(2 เปโตร 3:9)

อธิษฐานเผื่อ... (ชื่อคนที่ยังไม่ได้รับความรอด)... ให้ได้รับความรอด

โปรดนำคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตของพวกเขาและช่วยพวกเขา
รู้วิธีที่จะได้รับความรอด

ขอทรงผูกมัดอำนาจของความมืดที่ยึดจับพวกเขาอยู่และเปิดตา
ของพวกเขาให้เห็นความต้องการพระองค์

“ขอให้เป็นไปได้ตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก” - กฎของพระเจ้า

พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด และทรงเรียกข้าพระองค์ด้วยการทรงเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ตามการปฏิบัติของข้าพระองค์ แต่ตามพระประสงค์และพระคุณของพระองค์ซึ่งประทานแก่ข้าพระองค์ในพระเยซูคริสต์ก่อนที่โลกจะเกิดขึ้น (2 ทิโมธี 1:9)

เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่ชีวิตของข้าพระองค์จะสอดคล้องกับพระวาทะศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ขอประทานพระคุณแก่ข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตในความเชื่อฟังทุกสิ่งที่ทรงสำแดงแก่ข้าพระองค์ พระองค์ตรัสว่า ถ้าข้าพระองค์เดินในความสว่างดังที่พระองค์สถิตในความสว่าง ข้าพระองค์ก็จะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ จะทรงชำระข้าพระองค์จากบาปทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:7)

ขออย่าให้ข้าพระองค์หันกลับจากการเดินในความสว่างและทำให้พระองค์เสียพระทัย (สดุดี 78:14)

เช่นเดียวกับเปาโล ข้าพระองค์เลือกที่จะ “ถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุน เพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า” ขอให้ข้าพระองค์เลือกพระองค์และพระประสงค์ของพระองค์เสมอแทนที่จะเป็นความประสงค์และความปรารถนาของตัวเอง (ฟีลิปปี 3:8)

การทูลขอ

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” - *ทฤษฎีการของเรา*

พระบิดาที่รัก พระองค์ตรัสว่าถ้าข้าพระองค์แสวงหาแผ่นดินของ

พระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน—ถ้าข้าพระองค์
ให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิต—พระองค์จะทรงตอบสนองความ
ต้องการฝ่ายวัตถุทั้งสิ้นของข้าพระองค์ (มัทธิว 6:33)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ระลึกว่าทางหนึ่งที่จะให้พระองค์มาก่อน
ในชีวิตคือการถวายสิบลด (10%) ของรายได้คืนแก่พระองค์ (เลวี
นิติ 27:30) ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อรับรู้
ถึงความวางใจในพระองค์และพึ่งพาพระองค์เป็นผู้ทรงจัดเตรียม
สำหรับข้าพระองค์

ถ้าข้าพระองค์ล้มเหลวในการถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยสิบลด
พระองค์ทรงบอกว่าข้าพระองค์นอ้โกงพระองค์ในสิ่งที่แท้ที่จริง
เป็นของพระองค์ (มาลาคีย์ 3:8) พระองค์ทรงเตือนข้าพระองค์ว่า
ถ้าไม่ถวายสิบลด พระองค์จะปล่อยให้ผู้มาผลาญรายได้ของข้า
พระองค์ (มาลาคีย์ 3:10)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้สัตย์ซื่อที่จะเชื่อฟังพระองค์ในด้านการ
เงิน

พระบิดา โปรดยกโทษข้าพระองค์ที่บ่นว่าเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
ข้าพระองค์

ข้าพระองค์รู้ว่าไม่มีอะไรจะมาสัมผัสชีวิตของข้าพระองค์ได้
นอกจากสิ่งที่ผ่านพระหัตถ์พระองค์มาก่อน (โคโลสี 3:3) ขอทรง
ช่วยข้าพระองค์ให้วางใจพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่เป็นและที่มี พระองค์
ทรงดีต่อข้าพระองค์มากกว่าที่ข้าพระองค์สมควรได้รับ

ขอทรงยกโทษข้าพระองค์ด้วยที่กังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านวัตถุและ
ร่างกาย

ขอบพระคุณสำหรับพระสัญญาของพระองค์: “และพระเจ้าของ

ข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟิลิปปี 4:19)

อธิษฐานเผื่อ...(ความต้องการในปัจจุบัน)

ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ระลึกถึงและขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทำ!

อธิษฐานเผื่อ...(คนอื่น ๆ ที่มีความต้องการทั่วโลก)

อธิษฐานเผื่อคนที่มีความจำเป็นในท้องถิ่น จังหวัด และคณะผู้บริหารประเทศ ข้าพระองค์อธิษฐานว่าพระองค์จะทรงนำพวกเขาโดยหลักการแห่งพระวจนะของพระองค์ ขอให้พวกเขาจะถวายเกียรติพระองค์และที่ความชอบธรรมจะครอบครองอยู่ โปรดต่อต้านจุดประสงค์ของความชั่วร้ายและขอให้พระประสงค์ของพระองค์จะสำเร็จ ขอให้ “เราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้า และเป็นที่น่าพอใจ” (1 ทิโมธี 2:2)

การสารภาพ/การคืนดี

“และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์”- การคืนดี

ผู้เขียนสดุดีกล่าวว่า “ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาห์เวห์” แล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์” (สดุดี 32:5)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่ปล่อยให้ความขมขื่นต่อใครมาเป็นพิษต่อดินแห่งจิตวิญญาณของข้า

พระองค์ เพราะพระองค์ตรัสว่าถ้ามีรากขมขึ้นงอกขึ้นในใจ อาจทำให้หลายคนเป็นมลทิน (ฮีบรู 12:15)

ถ้ามีใครที่เข้าพระองค์ไม่ได้ปฏิบัติต่อเขาด้วยความเมตตาและความรักแบบคริสเตียนที่แท้จริงโปรดให้เข้าพระองค์ระลึกถึงเขาและขอประทานความกล้าหาญและพระคุณแก่ข้าพระองค์ที่จะถ่อมตัวลงและขอภัยโทษจากเขา

พระองค์ตรัสว่า พระองค์ทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ (ยากอบ 4:6) ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะถ่อมตัวลงเพื่อจะได้รับพระคุณของพระองค์

สงครามฝ่ายวิญญาณ

“และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย” - การปกป้องของเรา

พระองค์ตรัสว่า “จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์” ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับการงานฝ่ายพลเรือน เพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจ (2 ทิโมธี 2:3, 4)

พระเยซูคือผู้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ทุกประการ

พระบิดาขอให้ข้าพระองค์เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณในพระองค์ในวันนี้

พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้า และในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ

พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมีดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน” (เอเฟซัส 6:10-12)

พระบิดา ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้ “รับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้” (เอเฟซัส 6:13)

การสรรเสริญและขอบพระคุณ

“เพราะว่าราชอาณาจักร และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิตย์” - สิ้นสุดลงด้วย การสรรเสริญ

“ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความยิ่งใหญ่ ฤทธานุภาพ สง่าราศี ชัยชนะ และความโอ้อวดระการเป็นของพระองค์ เพราะทุกสิ่งที่มีอยู่ในฟ้าสวรรค์ และในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ ราชอาณาจักรเป็นของพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสรรพัต” (1 พงศาวดาร 29:11)

“ข้าพระองค์จะเปรมปรีดีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพระองค์” (สดุดี 31:7)

พระองค์ตรัสว่า “จงเข้มแข็ง และให้ใจของพวกท่านกล้าหาญเถิด ท่านทุกคนผู้รอคอยพระยาห์เวห์” (สดุดี 31:24)

ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรข้าพระองค์ และพิทักษ์รักษาข้าพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอดแสงแก่ข้าพระองค์ และทรงพระกรุณาข้าพระองค์ ขอพระยาห์เวห์เงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อข้าพระองค์ และประทานสวัสดิภาพแก่ข้าพระองค์ (กัณดารวิถี 6:24-26)

“และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง: และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใด เราก็มั่นใจว่าเราได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์” (1 ยอห์น 5:13,14)

อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ดัชนีข้อพระคัมภีร์

ปฐมกาล 1, 23	2 พงศาวดาร 7, 57
ปฐมกาล 24, 11	2 พงศาวดาร 18, 65
	2 พงศาวดาร 20, 40, 65
อพยพ 15, 13	
อพยพ 34, 23, 33	สดุดี 2, 24
	สดุดี 3, 61
เลวีนิติ 20, 78	สดุดี 4, 21, 47, 65
เลวีนิติ 22, 91	สดุดี 5, 21, 47, 84
เลวีนิติ 27, 94	สดุดี 6, 85
	สดุดี 8, 39
กันดารวิถี 6, 97	สดุดี 9, 49
	สดุดี 11, 39
เฉลยธรรมบัญญัติ 4, 11	สดุดี 12, 4
เฉลยธรรมบัญญัติ 6, 62	สดุดี 15, 15, 16
เฉลยธรรมบัญญัติ 10, 11, 62	สดุดี 16, 84
เฉลยธรรมบัญญัติ 11, 62	สดุดี 18, 37
เฉลยธรรมบัญญัติ 26, 12	สดุดี 19, 23, 88
เฉลยธรรมบัญญัติ 32, 87	สดุดี 23, 88
	สดุดี 24, 28, 87
1 พงศักราช 8, 12	สดุดี 25, 87
1 พงศักราช 22, 65	สดุดี 27, 42, 75
	สดุดี 29, 40
1 พงศาวดาร 4, 56	สดุดี 31, 97
1 พงศาวดาร 29, 21, 60, 84, 97	สดุดี 32, 95
	สดุดี 33, 23, 27, 60

- สดุดี 34, 37
 สดุดี 37, 61
 สดุดี 40, 61, 63
 สดุดี 42, 61
 สดุดี 43, 87
 สดุดี 51, 33, 88
 สดุดี 62, 6
 สดุดี 73, 78
 สดุดี 75, 65
 สดุดี 78, 93
 สดุดี 85, 14
 สดุดี 86, 18, 45, 71, 82
 สดุดี 89, 53, 75, 92
 สดุดี 91, 90
 สดุดี 94, 33
 สดุดี 97, 13, 26
 สดุดี 99, 14, 40
 สดุดี 100, 61
 สดุดี 103, 9, 11, 18, 25, 58, 72, 83
 สดุดี 104, 78
 สดุดี 105, 53
 สดุดี 113, 37
 สดุดี 116, 68
 สดุดี 117, 37
 สดุดี 118, 26
 สดุดี 119, 12, 20, 23, 33, 59, 63, 72, 73, 84
 สดุดี 121, 35
 สดุดี 130, 71
 สดุดี 139, 11, 18, 44, 71
 สดุดี 141, 16
 สดุดี 145, 26, 63, 92
 สดุดี 147, 23, 63
 สภาฆิต 3, 70, 83
 สภาฆิต 8, 50
 สภาฆิต 9, 26
 สภาฆิต 21, 65
 สภาฆิต 23, 50
 สภาฆิต 30, 9
 ปัญญาจารย์ 1, 55
 อีสยาห์ 6, 53
 อีสยาห์ 9, 76
 อีสยาห์ 11, 77
 อีสยาห์ 38, 18, 58, 72
 อีสยาห์ 40, 14, 35, 39, 73, 74
 อีสยาห์ 41, 60, 63
 อีสยาห์ 43, 18, 58, 60
 อีสยาห์ 50, 39
 อีสยาห์ 53, 10
 อีสยาห์ 57, 13
 อีสยาห์ 63, 75, 77
 อีสยาห์ 64, 30
 เยเรมีย์ 23, 28
 เยเรมีย์ 31, 18, 58, 72
 เยเรมีย์ 32, 23, 60
 เยเรมีย์ 33, 14, 54, 67
 คร่ำครวญ 3, 9

ดาเนียล 2, 23, 65, 91

ดาเนียล 4, 28

โฮเซยา 2, 15, 29, 80

มีคาห์ 7, 18, 58

มาลาคีย์ 3, 94

มัทธิว 2, 27

มัทธิว 5, 50, 57, 66, 83

มัทธิว 6, 16, 31, 43, 56, 61, 69, 94

มัทธิว 8, 17

มัทธิว 9, 14, 91

มัทธิว 11, 63

มัทธิว 12, 24, 29

มัทธิว 16, 24

มัทธิว 19, 23

มัทธิว 22, 61

มัทธิว 25, 91

มาระโก 1, 76

มาระโก 11, 18, 71

มาระโก 12, 24

ลูกา 1, 23, 60, 76

ลูกา 4, 64

ลูกา 6, 50

ลูกา 17, 66

ลูกา 19, 54

ลูกา 22, 20, 46, 73

ลูกา 24, 51

ยอห์น 1, 27, 76

ยอห์น 3, 52

ยอห์น 4, 6, 14, 28, 41

ยอห์น 5, 10

ยอห์น 6, 14, 29, 33, 42, 54, 62

ยอห์น 8, 76, 88

ยอห์น 10, 63, 88

ยอห์น 11, 88

ยอห์น 14, 25, 62, 63, 77

ยอห์น 15, 37, 69, 77, 89

ยอห์น 16, 10, 77

ยอห์น 17, 10, 19

ยอห์น 18, 40

กิจการ 1, 64

กิจการ 3, 76

กิจการ 9, 10

กิจการ 24, 33

กิจการ 26, 29

โรม 2, 13, 27

โรม 5, 38, 89

โรม 6, 10, 50, 51

โรม 8, 10, 25, 31, 52

โรม 11, 23

โรม 12, 19, 68

โรม 13, 45

โรม 14, 41

โรม 15, 54

1 โครินธ์ 6, 89

1 โครินธ์ 10, 16, 31, 43, 90

2 โครินธ์ 1, 63

2 โครินธ์ 3, 52

2 โครินธ์ 4, 42

2 โครินธ์ 5, 24, 61

2 โครินธ์ 7, 51

2 โครินธ์ 10, 20, 46, 84

2 โครินธ์ 12, 63

กาลาเทีย 1, 62

กาลาเทีย 5, 11, 25, 64, 89

กาลาเทีย 6, 50

เอเฟซัส 1, 39

เอเฟซัส 2, 9, 52

เอเฟซัส 3, 10, 25, 26, 85

เอเฟซัส 4, 11, 32, 51, 77

เอเฟซัส 5, 10, 51, 68

เอเฟซัส 6, 19, 20, 34, 46, 59, 73,
83, 84, 97

ฟิลิปปี 2, 9, 38, 53, 54, 66

ฟิลิปปี 3, 93

ฟิลิปปี 4, 17, 31, 32, 43, 56, 60, 69,
81, 95

โคโลสี 1, 39, 42, 62, 91

โคโลสี 2, 55, 75

โคโลสี 3, 57, 63, 66, 81, 94

โคโลสี 4, 42

1 เรสละโลนิกา 5, 68, 80

2 เรสละโลนิกา 3, 58

1 ทิโมธี 1, 28, 58

1 ทิโมธี 2, 18, 32, 44, 95

2 ทิโมธี 1, 90, 93

2 ทิโมธี 2, 30, 42, 58, 72, 96

ทิตัส 2, 79

ฮีบรู 2, 24

ฮีบรู 4, 9, 25

ฮีบรู 7, 25

ฮีบรู 10, 30, 34

ฮีบรู 12, 24, 76, 96

ฮีบรู 13, 63, 68, 76

ยากอบ 1, 75

ยากอบ 3, 82, 83

ยากอบ 4, 6, 96

ยากอบ 5, 82

1 เปโตร 1, 13, 24, 27, 78

1 เปโตร 2, 67, 68

1 เปโตร 5, 53, 76

2 เปโตร 3, 92

1 ยอห์น 1, 9, 44, 45, 63, 93

1 ยอห์น 2, 10

1 ยอห์น 3, 33, 57, 79

1 ยอห์น 4, 10, 23

1 ยอห์น 5, 4, 47, 60, 98

วิวรณ์ 1, 10, 62, 75

วิวรณ์ 5, 38

วิวรณ์ 12, 84

วิวรณ์ 15, 76

วิวรณ์ 17, 26, 28

วิวรณ์ 19, 76

วิวรณ์ 22, 76, 91